
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลลำนารายณ์ 
สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. 2566 

วันพฤหัสบดีที่ 2 มีนาคม 2566  เวลา 10.00 น. 
ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลลำนารายณ์ 

 
ผู้มาประชุม 
 1. นายสาโรจน์    รักงาม  ประธานสภาเทศบาลตำบลลำนารายณ์ 
 2. นายวิชาญ  ชิ้นเจริญ  รองประธานสภาเทศบาลตำบลลำนารายณ์ 
 3.  นายศรัณย์พัทธ์  ติกขะปัญโญ สมาชิกสภาเทศบาล  
 4. นางสาวจันทร์เพ็ญ บัวทอง  สมาชิกสภาเทศบาล 
 5. นายถนอม  ศรีจันทร์นิตย์ สมาชิกสภาเทศบาล 
 6. นายสมนึก  นาโพธิ์  สมาชิกสภาเทศบาล 
 7. นางสาวสุกัญญา  จัตุรัส  สมาชิกสภาเทศบาล 
 8. นายนิกร   ห่วงงาม  สมาชิกสภาเทศบาล  
 9. นางสุมาลี  ธรรมเจริญ สมาชิกสภาเทศบาล  
 10. นายไสว    สิงห์ทอง  สมาชิกสภาเทศบาล 
 11. นางศุภนุช  วะดี  สมาชิกสภาเทศบาล 
 12. นายนรเสฏฐ ์  รุจิพาณิชย์ สมาชิกสภาเทศบาล 
 13. นางสาวละเมียด ออมทรัพย์ เลขานุการสภาเทศบาล 
 

ผู้เข้าร่วมประชุม 

 1. นายวิชัย   ฉัตรยิ่งมงคล นายกเทศมนตรีตำบลลำนารายณ์ 
 2. ร้อยตำรวจตรีกำจัด สุขจันทร์ รองนายกเทศมนตรีตำบลลำนารายณ์ 
 3. นายศรีชัย  ตันฑะโสภณ ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ 
 4. นายสุพจน์  ใจบุญ  เลขานุการนายกเทศมนตรี 
 5. นางสาวนิศาชล  กิ้วลาดแยง ปลัดเทศบาลตำบลลำนารายณ์ 
 6. นางระพีพร  สมสุข  รองปลัดเทศบาลตำบลลำนารายณ์ 
 7. นายสหพัฒน์  พลอยเพ็ชร ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฯ 
 8. นางรุจ ี   กันแต่ง  หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้ รก.ผู้อำนวยการกองคลัง 
 9. นางสาวจงจิตร  บุญกุระกนก ผู้จัดการสถานธนานุบาล 
 10. จ่าเอกสมพร  ปลื้มมะลัง หัวหน้าฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
 11. นางสาวกัญญาณัฐ  ด้วงชนะ  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ 
 12. นายวัฒนา  พวงศรีแก้ว นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ 
 13. นางสาวอลิศรา  จงสวัสดิ์  นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ 
 14. นายสุวินัย  ดำอ่อน  นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน  
 15. นายเอกชัย    สังข์รุ่ง  พนักงานขับรถบรรทุกน้ำ 
 16. นางสาวกนกวรรณ ขันธุปัทม์ ผู้ช่วยนักประชาสัมพันธ์ 
 17. นายศักดิภัทร  แบบแผน พนักงานจ้างฯ 

18. นายสันติสุข  ห้าวหาญ พนักงานจ้างฯ 
 19. ร้อยตำรวจเอกฉลองพร อินทรจงใจ ผู้นำชุมชนบ้านเอื้ออาทร 
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เริ่มประชุม  10.00  น. 
 

นางสาวละเมียด ออมทรัพย์ 
เลขานุการสภาเทศบาล 

- บัดนี้ สมาชิกสภาเทศบาลมาประชุมครบองค์ประชุมแล้วขอเรียนเชิญท่านประธานสภา
เทศบาล จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยและดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระต่อไปค่ะ 

  
นายสาโรจน์ รักงาม 
ประธานสภาเทศบาล 

- สวัสดีครับ ท่านสมาชิกสภาเทศบาล ท่านนายกเทศมนตรี ท่านรองนายกเทศมนตรี  
ท่านที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ ท่านเลขานุการนายกเทศมนตรี หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่  
ตลอดจนผู้เข้าร่วมฟังการประชุมสภาเทศบาล ทุกท่าน 
- ก่อนที่จะดำเนินการประชุมตามหัวข้อประชุม กระผมใคร่ขอให้ท่านที่เข้าร่วมประชุมทุกท่าน 
กรุณายืนขึ้น และกล่าวตามกระผม ดังนี้ 
“ เราคนไทย ต้องจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ต้องปฏิบัติตนอยู่ในกรอบ 
ของกฎหมาย ยึดหลักความสงบ สันติ รู้รักสามัคคี เพ่ือความมั่นคงของประเทศชาติ สืบไป ” 
- ขอบคุณมากครับ เชิญนั่งครับ  
- เนื่องจากนายกเทศมนตรีตำบลลำนารายณ์  ได้แจ้งต่อประธานสภาเทศบาลตำบล 
ลำนารายณ์ มีความประสงค์เสนอญัตติโอนงบประมาณรายจ่าย เพ่ือโอนตั้งจ่ายเป็นรายการ
ใหม่ จำนวน 1 รายการ เพ่ือให้สภาเทศบาลตำบลลำนารายณ์พิจารณา ครุภัณฑ์ ประเภท 
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ เพราะเดิมเป็นป้ายไฟวิ่งประชาสัมพันธ์ ติดตั้งมาเป็นเวลานาน  
ปัจจุบันเสื่อมสภาพไม่สามารถซ่อมแซมได้ จึงจัดซื้อเป็นป้ายประชาสัมพันธ์อิเล็ กทรอนิกส์
ติดตั้งแทนป้ายไฟวิ่งดังกล่าว เพ่ือใช้ประชาสัมพันธ์การปฏิบัติงานของเทศบาลตำบล  
ลำนารายณ์อย่างมีประสิทธิภาพ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุม
สภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2565 “ข้อ 28 ให้ดำเนินการ
ประชุมตามระเบียบวาระ เว้นแต่ที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะได้ตกลงเป็นอย่างอ่ืนในคราวประชุม
นั้น” 
- ดังนั้น จึงขอปรึกษาที่ประชุมสภาฯ ว่าจะให้นายกเทศมนตรีตำบลลำนารายณ์ เสนอญัตตินี้  
ต่อที่ประชุมสภาฯ หากมีท่านใดจะสอบถามหรือมีข้อสงสัยในข้อระเบียบ เชิญสอบถามได้ครับ 
- มีหรือไม่ครับ 
- ถ้าไม่มี ก่อนจะขอมติจากที่ประชุมสภาเทศบาลว่าจะให้นำญัตตินี้เข้าที่ประชุมครั้งนี้หรือไม่  
ขอให้ท่านเลขานุการสภาเทศบาลอ่านข้อระเบียบให้ที่ประชุมรับทราบร่วมกันว่าได้นำญัตตินี้
เข้าท่ีประชุมก่อนที่จะลงมติครับ 
- เชิญท่านเลขานุการสภาเทศบาลครับ 

  
นางสาวละเมียด ออมทรัพย์ 
เลขานุการสภาเทศบาล 

- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 (แก้ไข
เพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2565) 
- ข้อ 43 วรรคแรก การเสนอร่างข้อบัญญัติให้เป็นไปตามท้ายระเบียบนี้  
- เมื่อประธานสภาท้องถิ่นได้รับญัตติร่างข้อบัญญัติที่เสนอมาและตรวจแล้วเห็นว่าถูกต้อง ให้ส่ง
สำเนาแก่สมาชิกสภาท้องถิ่นล่วงหน้าไม่น้อยกว่าสามวันก่อนวันประชุม เว้นแต่เป็นการประชุม
อันรีบด่วน แต่ไม่ให้น้อยกว่ายี่สิบสี่ชั่วโมงก่อนกำหนดเวลานัดประชุม ถ้าตรวจแล้วเห็นว่า  
ไม่ถูกต้องให้แจ้งผู้เสนอทราบภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่ได้รับญัตตินั้น 
- ที่ได้หารือกับท่านประธานสภาเทศบาลจะเป็นร่างเทศบัญญัตินะคะ ลองพิจารณาดูกันนะคะ 

  
นายสาโรจน์ รักงาม 
ประธานสภาเทศบาล 

- ผมจะขอมติจากท่ีประชุมสภาเทศบาลแห่งนี้ ท่านใดเห็นชอบที่ให้นำญัตตินี้ที่เข้าที่ประชุม 
- โปรดยกมือครับ 
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นางสาวละเมียด ออมทรัพย์ 
เลขานุการสภาเทศบาล 

- สมาชิกสภาเทศบาลเห็นชอบ 10 เสียง ค่ะ 
1. นางสาวจันทร์เพ็ญ บัวทอง              6. นางศุภนุช  วะดี 
2. นายถนอม  ศรีจันทร์นิตย์       7. นายศรัณย์พัทธ์ ติกขะปัญโญ 
3. นายนรเสฏฐ์ รุจิพาณิชย์          8. นายสมนึก  นาโพธิ์ 
4. นายนิกร  ห่วงงาม             9. นางสุมาลี           ธรรมเจริญ 
5. นายวิชาญ  ชิ้นเจริญ             10. นายไสว  สิงห์ทอง 

  
นายสาโรจน์ รักงาม 
ประธานสภาเทศบาล 

- ท่านใดไม่เห็นชอบที่ให้นำญัตตินี้ที่เข้าท่ีประชุม 
- โปรดยกมือครับ 

  
นางสาวละเมียด ออมทรัพย์ 
เลขานุการสภาเทศบาล 

- สมาชิกสภาเทศบาลไมเ่ห็นชอบ 2 เสียง ค่ะ 
1. นายสาโรจน์         รักงาม                2. นางสาวสุกัญญา      จัตุรัส 

  
นายสาโรจน์ รักงาม 
ประธานสภาเทศบาล 

- เป็นอันว่าที่ประชุมสภาเทศบาลมีมติเห็นชอบให้นำญัตตินี้เข้าที่ประชุมครับ 
- เจ้าหน้าที่แจกเอกสารได้เลยครับ 

  
           วันนี้ เป็น การประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. 2566  

ซึ่งเป็นสมัยแรกของปี  โดยจะดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้                                                                                                                                                                                                                                                                             
ระเบียบวาระท่ี  1     เรื่อง  ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ 
ระเบียบวาระท่ี  2     เรื่อง  รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลลำนารายณ์  

สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2565  
วันอังคารที่ 13 ธันวาคม 2565 

ระเบียบวาระท่ี  3     เรื่อง  กำหนดสมัยประชุมสภาเทศบาลตำบลลำนารายณ์ 
สมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ. 2566 

ระเบียบวาระท่ี  4     เรื่อง  ญัตติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2566 ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ หมวดค่าครุภัณฑ์  
ประเภท ครุภัณฑ์สำนักงาน (สำนักปลัด) 

ระเบียบวาระท่ี  5     เรื่อง  ญัตติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2566 ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ หมวดค่าครุภัณฑ์  
ประเภท ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ หรืออิเล็กทรอนิกส์  
จำนวน 2 รายการ (สำนักปลัด) 

ระเบียบวาระท่ี  6     เรื่อง  ญัตติอนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  
หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภท ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
หรืออิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 6 รายการ (สำนักปลัด) 

ระเบียบวาระท่ี  7     เรื่อง  ญัตติอนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  
หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภท ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ (สำนักปลัด) 

ระเบียบวาระท่ี  8     เรื่อง  ญัตติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2566 ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
ประเภท ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (สำนักปลัด) 

ระเบียบวาระท่ี  9     เรื่อง  ญัตติอนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  
หมวด ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง  
ประเภท ค่าครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (กองสาธารณสุขฯ) 
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 ระเบียบวาระท่ี  10   เรื่อง  ญัตติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2566 ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ หมวดค่าครุภัณฑ์  
ประเภท ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์  
(สถานธนานุบาล) 

ระเบียบวาระท่ี  11   เรื่อง  ญัตติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2566 ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ หมวดค่าครุภัณฑ์  
ประเภท ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ (สำนักปลัด) 

ระเบียบวาระท่ี  12   เรื่อง  อื่น ๆ 
  
ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่อง  ประธานแจ้งท่ีประชุมทราบ 
  
นายสาโรจน์ รักงาม 
ประธานสภาเทศบาล 

- มีข้าราชการที่มาบรรจุและแต่งตั้ง เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566 
  นางสาวอลิศรา  จงสวัสดิ์    ตำแหน่ง  นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ 
- เชิญแนะนำตัวครับ 

  
นางสาวอลิศรา  จงสวัสดิ์ 
นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ 

- เรี ยน ป ระธาน สภ าเท ศบ าล  รอ งป ระธาน สภ าเท ศบ าล  สม าชิ ก สภ าเท ศบ าล  
ท่านนายกเทศมนตรีตำบลลำนารายณ์ หัวหน้าส่วนราชการ คณะผู้บริหาร และผู้เข้าร่วม
ประชุมทุกท่าน ดิฉันนางสาวอลิศรา จงสวัสดิ์  ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ  
สังกัดสำนักปลัดเทศบาล เข้ารับบรรจุเป็นข้าราชการ เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566 ค่ะ 

  
นายสาโรจน์ รักงาม 
ประธานสภาเทศบาล 

- ในฐานะของสภาเทศบาลมีความยินดีที่ได้รับบุคลากรเข้ามาทำงานระบบราชการ ขอให้ท่าน
ปฏิบัติหน้าที่ของท่านได้ยึดหลักความถูกต้อง และในส่วนที่ท่านต้องปฏิบัติต่อประชาชน  
ให้ประชาชนได้ประโยชน์ ยินดีที่ได้ร่วมงาน ขอบคุณครับ 
- ทางอำเภอชัยบาดาลได้มีการประชุมส่วนของสภาอำเภอชัยบาดาลทั้งหมดในเขตอำเภอ 
ชัยบาดาล เนื่องจากมีนโยบายที่ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรีอยากให้แต่ละท้องที่ของอำเภอ
มีการแต่งตั้งชมรมเพ่ือดูแลสวัสดิการของสมาชิกสภาเทศบาลและสมาชิกสภาองค์การบริหาร
ส่ วนตำบลทั้ งหมด ชมรมได้ จั ดตั้ งขึ้ นมาเรียบร้อยแล้ วซึ่ งการประชุม ได้ เชิญ ท่ าน  
รองประธานสภาเข้าประชุมด้วยทุกพ้ืนที่  มติที่ประชุมเป็นเอกฉันท์มอบหมายให้ผม 
เป็นประธาน มีท่านนายอำเภอชัยบาดาลเป็นที่ปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒิ  และคุณจันทร์ฉาย  
จันทร์ลา เป็นที่ปรึกษา ส่วนรองประธานคือท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าดินดำ  
และรองประธานอีกท่านคือประธานสภาองค์การบริหารส่ วนตำบลหนองยายโต๊ะ  
เหรัญญิกคือประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่ามะนาว เล ขานุการคือประธาน 
สภาองค์การบริหารส่วนตำบลนิคมลำนารายณ์ จะมีแบบฟอร์มให้ท่านกรอกใบสมัครเพ่ือส่ง
เอกสารให้ทางอำเภอชัยบาดาล ไม่ใช่เป็นข้อบังคับแต่เป็นสิทธิของท่านที่ท่านจะสมัครเป็น
สมาชิกหรือไม่แล้วแต่ท่านครับ 
- ต่อไปขอเข้าสู่ระเบียบวาระท่ี 2 
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ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่อง  รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลลำนารายณ์ สมัยสามัญ สมัยท่ี 4  
ประจำปี พ.ศ. 2565  วันอังคารที่ 13 ธันวาคม 2565 

  
นายสาโรจน์ รักงาม 
ประธานสภาเทศบาล 

- ตามที่สภาเทศบาล ได้ส่งรายงานการประชุมให้สมาชิกสภาเทศบาลตำบลลำนารายณ์  
ไปอ่านแล้วมีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะขอแก้ไขหรือเพ่ิมเติมถ้อยคำอะไรหรือไม่ เชิญครับ 
- มีไหมครับ 
- เมื่อไม่มีท่านใดขอแก้ไขหรือเพ่ิมเติม ผมจะขอมติจากที่ประชุม สมาชิกสภาเทศบาลตำบล  
ลำนารายณ์ท่านใดเห็นชอบรับรองรายงานการประชุม  สมัยสามัญ สมัยที่  4 ประจำปี  
พ.ศ. 2565 วันอังคารที่ 13 ธันวาคม 2565 
- โปรดยกมือขึ้นครับ 

  
นางสาวละเมียด ออมทรัพย์ 
เลขานุการสภาเทศบาล 

- สมาชิกสภาเทศบาลออกเสียงรับรอง 12 เสียง ค่ะ 
1. นายสาโรจน์ รักงาม               7. นางศุภนุช  วะดี 
2. นางสาวจันทร์เพ็ญ บัวทอง              8. นายศรัณย์พัทธ์ ติกขะปัญโญ 
3. นายถนอม  ศรีจันทร์นิตย์       9. นายสมนึก  นาโพธิ์ 
4. นายนรเสฏฐ์ รุจิพาณิชย์          10. นางสาวสุกัญญา จัตุรัส 
5. นายนิกร  ห่วงงาม             11. นางสุมาลี           ธรรมเจริญ 
6. นายวิชาญ  ชิ้นเจริญ            12. นายไสว  สิงห์ทอง   

  
นายสาโรจน์ รักงาม 
ประธานสภาเทศบาล 

- สมาชิกสภาเทศบาลออกเสียงรับรอง 12 เสียง ครับ 
- ต่อไป ขอเข้าสู่ระเบียบวาระท่ี 3 

  
ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่อง  กำหนดสมัยประชุมสภาเทศบาลตำบลลำนารายณ์ สมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ. 2566 
  
นายสาโรจน์ รักงาม 
ประธานสภาเทศบาล 

- ขอเชิญท่านเลขานุการสภาฯ ชี้แจงระเบียบเก่ียวกับการกำหนดสมัยประชุมสภาเทศบาลฯ 
สมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ. 2566 ให้ที่ประชุมทราบ 

  
นางสาวละเมียด ออมทรัพย์ 
เลขานุการสภาเทศบาล 

- ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562 มาตรา 
24 วรรคแรก บัญญัติว่า “ในปีหนึ่งให้มีสมัยประชุมสามัญสี่สมัย สมัยประชุมสามัญครั้งแรก
และวัน เริ่ ม ป ระชุ ม สมั ยส ามัญ ป ระจำปี ให้ ส ภ า เท ศบาลกำหน ด ” และระ เบี ยบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง 
(ฉบับที่ 3) พ.ศ.2565 ข้อ 21วรรคแรก กำหนดว่า การกำหนดจำนวนสมัยประชุมสามัญ
ประจำปี ระยะเวลา และวันเริ่มต้นประชุมสมัยประชุมสามัญประจำปีของแต่ละสมัยในปีนั้น  
วันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจำปีของปีถัดไป และระยะเวลาของสมัยประชุมสามัญประจำปี
สมัยแรกของปีถัดไป ให้ประธานสภาท้องถิ่นนำปรึกษาในที่ประชุมสามัญประจำปีสมัยแรกของ
แต่ละปี 

สำหรับสมัยประชุมสามัญสมัยแรก ประจำปี พ.ศ. 2566 นั้น สภาเทศบาล ได้มีมติ  
เมื่อคราวประชุมครั้งแรก ประจำปี 2565 เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565 กำหนดให้เริ่ม
ประชุม ตั้งแต่วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2566 มีกำหนด 30 วัน  
- จึงนำเรียนให้ที่ประชุมทราบค่ะ 
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นายสาโรจน์ รักงาม 
ประธานสภาเทศบาล 

- ครับ ตามที่เลขานุการสภาฯ ได้ชี้แจงระเบียบเกี่ยวกับการกำหนดสมัยประชุม ให้ที่ประชุม  
ได้ทราบแล้ว ต่อไปจะมากำหนดสมัยประชุมของ ปี 2566 ก่อน เชิญท่านสมาชิกสภาเทศบาล 
เสนอกำหนดสมัยประชุมของปี 2566 ว่าจะให้มีกี่สมัย เริ่มต้นเมื่อใด มีกำหนดกี่วัน เชิญครับ 
- เชิญท่านไสว สิงห์ทอง ครับ 

  
นายไสว สิงห์ทอง 
สมาชิกสภาเทศบาล 
 
 
  

 

- เรียนท่านประธานสภาที่ เคารพ ท่านสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ท่าน
นายกเทศมนตรี ท่านรองนายกเทศมนตรี ท่านเลขานุการนายกเทศมนตรี และผู้เข้าร่วม
ประชุมทุกท่าน กระผมนายไสว สิงห์ทอง สมาชิกสภาเทศบาลตำบลลำนารายณ์ เขต 2  
ขอเสนอให้กำหนดสมัยประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ ประจำปี 2566 ไว้ดังนี้    
 - สมัยประชุมสามัญสมัยที่ 2 ประจำปี 2566 ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 8 พฤษภาคม 2566  
เป็นต้นไป มีกำหนด 30 วัน 
 - สมัยประชุมสามัญสมัยที่  3 ประจำปี 2566 ตั้งแต่วันจันทร์ที่  7 สิงหาคม 2566 
เป็นต้นไป มีกำหนด 30 วัน 
- สมัยประชุมสามัญสมัยที่ 4 ประจำปี 2566 ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 13 พฤศจิกายน 2566 
เป็นต้นไป มีกำหนด 30 วัน 

  

นายสาโรจน์ รักงาม 
ประธานสภาเทศบาล 

- ขอผู้รับรองด้วยครับ 
1. นายนิกร  ห่วงงาม                   3. นางสาวจันทร์เพ็ญ  บัวทอง 
2. นายศรัณย์พัทธ์  ติกขะปัญโญ      4. นายวิชาญ  ชิ้นเจริญ 

- มีผู้รับรองถูกต้องครับ 
- ตามที่ ท่านไสว สิงห์ทอง สมาชิกสภาเทศบาล ได้เสนอให้กำหนดสมัยประชุมสภาเทศบาล 
สมัยสามัญ ประจำปี 2566 คือ 
- สมัยประชุมสามัญสมัยที่ 2 ประจำปี 2566 ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 8 พฤษภาคม 2566  
เป็นต้นไป มีกำหนด 30 วัน 
 - สมัยประชุมสามัญสมัยที่  3 ประจำปี 2566 ตั้งแต่วันจันทร์ที่  7 สิงหาคม 2566 
เป็นต้นไป มีกำหนด 30 วัน 
- สมัยประชุมสามัญสมัยที่ 4 ประจำปี 2566 ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 13 พฤศจิกายน 2566 
เป็นต้นไป มีกำหนด 30 วัน 
- สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะเสนอเป็นอย่างอ่ืนหรือไม่ เชิญครับ 
- ไม่มีนะครับ 
- เมื่อไม่มีท่านใดเสนอเป็นอย่างอ่ืนก็เป็นอันว่าสภาแห่งนี้มีมติให้กำหนดสมัยประชุมประจำปี 
2566 ไว้ตามที่ ท่านไสว สิงห์ทอง เสนอ นะครับ 
- ต่อไปเป็นการกำหนดวันเริ่มต้นสมัยประชุมของปีถัดไป คือปี 2567 ตามระเบียบฯ เชิญท่าน
สมาชิกสภาเทศบาล เสนอว่าจะเริ่มประชุมสมัยสามัญประจำปี 2567 สมัยแรก วันไหน  
และมีกำหนด กี่วัน เชิญครับ 
- เชิญท่านไสว สิงห์ทอง ครับ 

  
นายไสว สิงห์ทอง 
สมาชิกสภาเทศบาล 
 

- เรียนท่ านประธานสภาที่ เคารพ  ท่ านสมาชิกสภาเทศบาลผู้ ท รงเกียรติทุ กท่ าน  
ท่านนายกเทศมนตรี ท่านรองนายกเทศมนตรี ท่านเลขานุการนายกเทศมนตรี และผู้เข้าร่วม
ประชุมทุกท่าน กระผมนายไสว สิงห์ทอง สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 ขอเสนอให้กำหนดวัน
เริ่มประชุมสมัยสามัญสมัยแรกของปี 2567 ในวันจันทร์ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2567 เป็นต้นไป  
มีกำหนด 30 วัน ครับ 
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นายสาโรจน์ รักงาม 
ประธานสภาเทศบาล 

- ขอผู้รับรองด้วยครับ 
1. นางสุมาลี  ธรรมเจริญ                4. นายศรัณย์พัทธ์  ติกขะปัญโญ 
2. นางศุภนุช  วะดี                       5. นายนรเสฏฐ์ รุจิพาณิชย์ 
3. นายวิชาญ  ชิ้นเจริญ 

- มีผู้รับรองถูกต้องครับ 
- ตามที่ท่านไสว สิงห์ทอง สมาชิกสภาเทศบาล เสนอให้กำหนดวันเริ่มประชุมสมัยสามัญ  
สมัยแรกของ ปี 2567  ในวันจันทร์ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2567  เป็นต้นไป มีกำหนด 30 วัน  
มีท่านใดเสนอเป็นอย่างอ่ืนหรือไม่เชิญครับ 
- เมื่อไม่มีก็เป็นอันว่า สภาเทศบาลแห่งนี้มีมติเห็นชอบให้กำหนดวันเริ่มประชุมสมัยสามัญ  
สมัยแรกของปี 2567 ในวันจันทร์ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2567 เป็นต้นไป มีกำหนด 30 วัน  
นะครับ ก็จะได้ถือปฏิบัติให้เป็นไปตามมติที่ประชุม ต่อไป 
- ต่อไปขอเข้าสู่ระเบียบวาระท่ี 4 

  
ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่อง  ญัตติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภท ครุภัณฑ์สำนักงาน (สำนักปลัด) 
  
นายสาโรจน์ รักงาม 
ประธานสภาเทศบาล 

- ขอเชิญท่านนายกเทศมนตรีฯ เสนอญัตติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2566  ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ หมวดค่าครุภัณฑ์  ประเภท ครุภัณฑ์สำนักงาน  
(สำนักปลัด) เพ่ือให้ที่ประชุมพิจารณาครับ 

  
นายวิชัย ฉัตรยิ่งมงคล 
นายกเทศมนตรีฯ 

- เรียนประธานสภาเทศบาลตำบลลำนารายณ์ และสมาชิกสภาเทศบาล กระผมนายวิชัย  
ฉัตรยิ่งมงคล นายกเทศมนตรีตำบลลำนารายณ์  ขอเสนอญัตติโอนงบประมาณรายจ่าย  
เพ่ือโอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยมีหลักการและเหตุผล 
ดังนี้ 

หลักการ 
ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย เพ่ือโอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ พ.ศ. 2566  

แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบลงทุน หมวด ค่าครุภัณฑ์ ประเภท ครุภัณฑ์
สำนักงาน เพ่ือใช้สำหรับการปฏิบัติงานและบริการประชาชนของสำนักปลัดเทศบาล ดังนี้ 

โอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 
1. แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบลงทุน หมวด ค่าครุภัณฑ์   

ประเภท ครุภัณฑ์สำนักงาน   
- เพ่ือจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน สำหรับปฏิบัติ งานและบริการประชาชนของ 

สำนักปลัดเทศบาล จำนวน 1 รายการ ดังนี้ 
1.1 ชุดโต๊ะประชุมไม้สัก สำหรับ 8 คน เป็นเงิน 45,600.- บาท ประกอบด้วย 

1) ชุดโต๊ะประชุมไม้สัก สามารถขยายความยาวได้ ขนาดก่อนขยาย ไม่น้อยกว่า  
100 x 165 x 80 เซนติเมตร หลังขยายขนาดไม่น้อยกว่า 100 x 210 x 80 เซนติเมตร  
สำหรับ 8 คน จำนวน 1 ชุด ราคาชุดละ 24,400.- บาท 

2) เก้าอ้ีธรรมดา ขนาดไม่น้อยกว่า 48 x 46 x 110 เซนติเมตร จำนวน 6 ตัว 
ราคาตัวละ 2,600.- บาท เป็นเงิน 15,600.- บาท 

3) เก้าอ้ีเท้าแขน ขนาดไม่น้อยกว่า 54 x 60 x 100 เซนติเมตร จำนวน 2 ตัว 
ราคาตัวละ 2,800.- บาท เป็นเงิน 5,600.- บาท     
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 (เนื่องจากไม่ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสำนักงบประมาณ จึงจัดซื้อ
ตามราคาท้องตลาด) 

- ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นเพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2566 - 2570 หน้าที่ 10  
ลำดับที่ 1 
 รวมโอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ จำนวน 1 แผนงาน 1 รายการ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น  
45,600.- บาท (-สี่หม่ืนห้าพันหกร้อยบาทถ้วน-) 

โอนลด 
1. แผนงานการรักษาความสงบภายใน งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

- งบบุคลากร หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจำ) ประเภท ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 
- เพ่ือจ่ายค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวน 8 อัตรา ฯลฯ (หน้า 104)  
งบประมาณตั้งไว้ 2,369,040.- บาท มีงบประมาณคงเหลือ 1,875,188.21 บาท  
ขอโอนลด เป็นเงิน 45,600.- บาท 

รวมโอนลดจำนวน 1 แผนงาน 1 รายการ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 45,600.- บาท  
(-สี่หม่ืนห้าพันหกร้อยบาทถ้วน-) 

เหตุผล 

เนื่องจาก มีความจำเป็นต้องจัดซื้อชุดโต๊ะประชุมไม้สัก สำหรับบริการประชาชนที่มาติดต่อ
ราชการ ประกอบกับงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 มีวงเงินเพียง
พอที่จะโอนมาตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ จึงขอเสนอญัตตินี้ต่อสภาเทศบาลตำบลลำนารายณ์  
เพ่ือพิจารณาอนุมัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563 หมวด 4 ข้อ 27 
- ขอได้โปรดนำเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาลตำบลลำนารายณ์ เพ่ือพิจารณาต่อไป 
- ขอบคุณครับ 

  
นายสาโรจน์ รักงาม 
ประธานสภาเทศบาล 

- ขอบคุณท่านนายกเทศมนตรีครับ 
- ตามที่นายกเทศมนตรีฯ ได้เสนอญัตติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2566 ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ หมวดค่าครุภัณฑ์  ประเภท ครุภัณฑ์สำนักงาน  
(สำนักปลัด) 
- สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดมีอะไรจะสอบถามหรือไม่ 
- ไม่มีนะครับ 
- เมื่อไม่มี ผมจะขอมติจากที่ประชุมสภาแห่งนี้ สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดเห็นชอบญัตติ  
โอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  
หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภท ครุภัณฑ์สำนักงาน (สำนักปลัด) 
- โปรดยกมือครับ 

  
นางสาวละเมียด ออมทรัพย์ 
เลขานุการสภาฯ 

- สมาชิกสภาเทศบาลเห็นชอบ 12 เสียง ค่ะ 
1. นายสาโรจน์ รักงาม               7. นางศุภนุช  วะดี 
2. นางสาวจันทร์เพ็ญ บัวทอง              8. นายศรัณย์พัทธ์ ติกขะปัญโญ 
3. นายถนอม  ศรีจันทร์นิตย์       9. นายสมนึก  นาโพธิ์ 
4. นายนรเสฏฐ์ รุจิพาณิชย์          10. นางสาวสุกัญญา จัตุรัส 
5. นายนิกร  ห่วงงาม             11. นางสุมาลี           ธรรมเจริญ 
6. นายวิชาญ  ชิ้นเจริญ            12. นายไสว  สิงห์ทอง 
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นายสาโรจน์ รักงาม 
ประธานสภาเทศบาล 

- สมาชิกสภาเทศบาลเห็นชอบ 12 เสียง นะครับ 
- เป็นอันว่าสภาแห่งนี้ มีมติเห็นชอบญัตติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2566 ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ หมวดค่าครุภัณฑ์  ประเภท ครุภัณฑ์สำนักงาน  
(สำนักปลัด) 
- ต่อไปขอเข้าสู่ระเบียบวาระท่ี 5 

  
ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่อง  ญัตติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภท ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
หรืออิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 2 รายการ (สำนักปลัด) 

  
นายสาโรจน์ รักงาม 
ประธานสภาเทศบาล 

- ขอเชิญท่านนายกเทศมนตรีฯ เสนอญัตติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2566 ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภท ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  
หรืออิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 2 รายการ (สำนักปลัด) เพ่ือให้ที่ประชุมพิจารณาครับ 

  
นายวิชัย ฉัตรยิ่งมงคล 
นายกเทศมนตรีฯ 

- เรียนประธานสภาเทศบาลตำบลลำนารายณ์ และสมาชิกสภาเทศบาล กระผมนายวิชัย  
ฉัตรยิ่งมงคล นายกเทศมนตรีตำบลลำนารายณ์  ขอเสนอญัตติโอนงบประมาณรายจ่าย  
เพ่ือโอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยมีหลักการและเหตุผล  
ดังนี้ 

หลักการ 
ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย เพ่ือโอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ พ.ศ. 2566  

แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป และงานวางแผนสถิติและวิชาการ งบลงทุน  
หมวด ค่าครุภัณฑ์  ประเภท ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ เพ่ือใช้สำหรับ 
การปฏิบัติงานของสำนักปลัดเทศบาล และงานวิเคราะห์นโยบายและแผน ดังนี้ 

โอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 
1. แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบลงทุน หมวด ค่าครุภัณฑ์  

ประเภท ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์   
1.1 เพ่ือจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ สำหรับปฏิบัติงานของ 

สำนักปลัดเทศบาล จำนวน 1 รายการ ดังนี้ 
- คอมพิวเตอร์แท็บเล็ต แบบที่ 2 จำนวน 1 เครื่อง ราคาเครื่องละ 20,000.- บาท 

 คุณลักษณะพ้ืนฐาน 
 1) มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 6 แกนหลัก (6 core) 

2) มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ที่มีขนาดไม่น้อยกว่า 3 GB 
3) มีหน่วยความจำขนาดไม่น้อยกว่า 32 GB 
4) มีหน้าจอสัมผัสขนาดไม่น้อยกว่า 10 นิ้ว และมีความละเอียดไม่น้อยกว่า  

2,048 x 1,536 Pixel 
5) สามารถใช้งานได้ไม่น้อยกว่า Wi-Fi (802.11 ac), Bluetooth และ GPS 
6) มีอุปกรณ์เชื่อมต่อระบบ 4G หรือดีกว่า แบบติดตั้งภายในตัวเครื่อง (built-in) 
7) มีอุปกรณ์การเขียนที่สามารถใช้งานร่วมกับอุปกรณ์คอมพิวเตอร์แท็บเล็ต 
8) มีกล้องด้านหน้าความละเอียดไม่น้อยกว่า 1.2 Megapixel 
9) มีกล้องด้านหลังความละเอียดไม่น้อยกว่า 8 Megapixel   
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 (จัดซื้อตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบ
คอมพิวเตอร์ ฉบับเดือน ธันวาคม 2564 ประกาศ ณ วันที่  30 ธันวาคม 2564  
ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม)  

- ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นเพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2566 - 2570 หน้าที่ 10 
ลำดับที่ 2 

2. แผนงานบริหารงานทั่วไป งานวางแผนสถิติและวิชาการ งบลงทุน   
หมวด ค่าครุภัณฑ์ ประเภท ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์  

2.1 เพ่ือจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ สำหรับปฏิบัติงานของ 
งานวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักปลัดเทศบาล จำนวน 1 รายการ ดังนี้  

- เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED สี จำนวน 1 เครื่อง ราคาเครื่องละ  
15,000.- บาท 

คุณลักษณะพื้นฐาน 
1) เป็นอุปกรณ์ท่ีมีความสามารถเป็น Printer, Copier และ Scanner ภายในเครื่อง

เดียวกัน 
2) มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 600x600 dpi 
3) มีความเร็วในการพิมพ์ขาวดำสำหรับกระดาษ A4 ไม่น้อยกว่า 20 หน้าต่อนาที (ppm) 
4) มีความเร็วในการพิมพ์สีสำหรับกระดาษ A4 ไม่น้อยกว่า 20 หน้าต่อนาที (ppm) 
5) มีหน่วยความจำ (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 256 MB 
6) สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A4 (ขาวดำ และ สี) ได้ 
7) มีความละเอียดในการสแกนสูงสุด ไม่น้อยกว่า 1,200x1,200 dpi 
8) มีถาดป้อนเอกสารอัตโนมัติ(Auto Document Feed) 
9) สามารถถ่ายสำเนาเอกสารได้ท้ังสีและขาวดำ 
10) สามารถทำสำเนาได้สูงสุดไม่น้อยกว่า 99 สำเนา 
11) สามารถย่อและขยายได้25 ถึง 400 เปอร์เซ็นต ์
12) มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
13) มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100 Base-T 

หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง หรือ สามารถใช้งานผ่านเครือข่ายไร้สาย Wi-Fi (IEEE 
802.11b, g, n) ได ้

14) มีถาดใส่กระดาษได้รวมกันไม่น้อยกว่า 250 แผ่น 
15) สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และสามารถกำหนดขนาดของกระดาษเองได้ 

(จัดซื้อตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบ
คอมพิวเตอร์  ฉบับ เดือน ธันวาคม 2564 ประกาศ ณ  วันที่  30 ธันวาคม 2564  
ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม)  

- ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นเพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2566 - 2570 หน้าที่ 10 
ลำดับที่ 2 

รวมโอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  จำนวน  2 แผนงาน 2 รายการ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น  
35,000.- บาท (-สามหม่ืนห้าพันบาทถ้วน-) 

โอนลด 
1. แผนงานการรักษาความสงบภายใน งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
- งบบุคลากร หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจำ) ประเภท ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 
- เพ่ือจ่ายค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวน 8 อัตรา ฯลฯ (หน้า 104)   
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 งบประมาณตั้งไว้ 2,369,040.- บาท มีงบประมาณคงเหลือ 1,829,588.21 บาท  
ขอโอนลด เป็นเงิน 35,000.- บาท  

รวมโอนลดจำนวน 1 แผนงาน 1 รายการ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 35,000.- บาท  
(-สามหม่ืนห้าพันบาทถ้วน-) 

เหตุผล 

เนื่ อ งจาก มี ความจำเป็ นต้องจัดซื้ อ คอมพิ วเตอร์แท็ บ เล็ ต  สำหรับปฏิ บั ติ งาน 
สำนักปลัดเทศบาล เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์  หรือ LED สี  สำหรับปฏิบัติ  
งานวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักปลัดเทศบาล เพ่ือใช้ทดแทนเครื่องเดิมที่มีค่าใช้จ่าย  
ในการซ่อมบำรุงมากขึ้น เกินกว่าราคาเครื่องเดิม ประกอบกับงบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2566 มีวงเงินเพียงพอที่จะโอนมาตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ จึงขอเสนอ  
ญัตตินี้ต่อสภาเทศบาลตำบลลำนารายณ์ เพ่ือพิจารณาอนุมัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  
ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563 หมวด 4 ข้อ 27               
- ขอได้โปรดนำเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาลตำบลลำนารายณ์ เพื่อพิจารณาต่อไป 
- ขอบคุณครับ 

  
นายสาโรจน์ รักงาม 
ประธานสภาเทศบาล 

- ขอบคุณท่านนายกเทศมนตรีครับ 
- ตามที่นายกเทศมนตรีฯ ได้เสนอญัตติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2566 ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภท ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  
หรืออิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 2 รายการ (สำนักปลัด) 
- สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดมีอะไรจะสอบถามหรือไม่ 
- ไม่มีนะครับ 
- เมื่อไม่มี ผมจะขอมติจากที่ประชุมสภาแห่งนี้ สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดเห็นชอบญัตติ  
โอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  
หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภท ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 2 รายการ 
(สำนักปลัด) 
- โปรดยกมือครับ 

  
นางสาวละเมียด ออมทรัพย์ 
เลขานุการสภาฯ 

- สมาชิกสภาเทศบาลเห็นชอบ 12 เสียง ค่ะ 
1. นายสาโรจน์ รักงาม               7. นางศุภนุช  วะดี 
2. นางสาวจันทร์เพ็ญ บัวทอง              8. นายศรัณย์พัทธ์ ติกขะปัญโญ 
3. นายถนอม  ศรีจันทร์นิตย์       9. นายสมนึก  นาโพธิ์ 
4. นายนรเสฏฐ์ รุจิพาณิชย์          10. นางสาวสุกัญญา จัตุรัส 
5. นายนิกร  ห่วงงาม             11. นางสุมาลี           ธรรมเจริญ 
6. นายวิชาญ  ชิ้นเจริญ            12. นายไสว  สิงห์ทอง 

  
นายสาโรจน์ รักงาม 
ประธานสภาเทศบาล 

- สมาชิกสภาเทศบาลเห็นชอบ 12 เสียง นะครับ 
- เป็นอันว่าสภาแห่งนี้ มีมติเห็นชอบญัตติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2566 ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภท ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
หรืออิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 2 รายการ (สำนักปลัด) 
- ต่อไปขอเข้าสู่ระเบียบวาระท่ี 6 
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ระเบียบวาระท่ี 6 เรื่อง  ญัตติอนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 หมวดค่าครุภัณฑ์ 
ประเภท ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 6 รายการ (สำนักปลัด) 

  
นายสาโรจน์ รักงาม 
ประธานสภาเทศบาล 

- ขอเชิญท่านนายกเทศมนตรีฯ เสนอญัตติอนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมประจำปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2566 หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภท ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ จำนวน  
6 รายการ (สำนักปลัด) เพ่ือให้ที่ประชุมพิจารณาครับ 

  
นายวิชัย ฉัตรยิ่งมงคล 
นายกเทศมนตรีฯ 

- เรียนประธานสภาเทศบาลตำบลลำนารายณ์ และสมาชิกสภาเทศบาล กระผมนายวิชัย  
ฉัตรยิ่งมงคล นายกเทศมนตรีตำบลลำนารายณ์ ขอเสนอญัตติอนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม ประจำปี
งบ ประมาณ  พ .ศ . 2 5 6 6  หมวด  ค่ าครุภั ณ ฑ์  ป ระ เภท  ครุภั ณ ฑ์ คอม พิ ว เตอร์  
หรืออิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 6 รายการ เป็นเงิน 658,400.- บาท เพ่ือปฏิบัติงานทะเบียน
ราษฎรสำนักปลัดเทศบาล โดยมีหลักการและเหตุผล ดังนี้ 

หลักการ 
ขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 หมวด ค่าครุภัณฑ์ ประเภท  

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ เพ่ือจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์กระจาย
สัญญาณ เครื่องสำรองไฟฟ้า ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ฯ  
เครื่องพิมพ์สมุดทะเบียนบ้าน และเครื่องพิมพ์ความเร็วสูง   

จ่ายขาดเงินสะสม 
1. แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบลงทุน หมวด ค่าครุภัณฑ์  

ประเภท ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ 
1.1 เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 * (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อย 

กว่า 19 นิ้ว) จำนวน 3 เครื่อง ราคาเครื่องละ 22,000.- บาท เป็นเงิน 66,000.- บาท 
คุณลักษณะพื้นฐาน    

1) มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 6 แกนหลัก (6 core) และ 12 แกน 

เสมือน (12 Thread) และมีเทคโนโลยีเพ่ิมสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีที่ต้องใช้ความสามารถ
ในการประมวลผลสูง (TurboBoost หรือ Max Boost) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาสูงสุด 
ไม่น้อยกว่า 4.2 GHz จำนวน 1 หน่วย 

2) หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจำแบบ Cache Memory รวมใน 
ระดับ (Level) เดียวกัน ขนาดไม่น้อยกว่า 8 MB 

3) มีหน่วยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือ 
ดีกว่า ดังนี้ 

- เป็นแผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักที่มีหน่วยความจำ ขนาดไม่น้อย 
กว่า 2 GB หรือ 

- มีหน่วยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพติดตั้งอยู่ภายในหน่วยประมวลผลกลาง แบบ  
GraphicsProcessing Unit ที่สามารถใช้หน่วยความจำหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 
2 GB หรือ 

- มีหน่วยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพที่มีความสามารถในการใช้หน่วยความจำหลัก 
ในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB 

4) มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 8 GB   
5) มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือ ดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB  
หรือชนิด Solid StateDrive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 250 GB จำนวน 1 หน่วย 
6) มี DVD-RW หรือดีกว่า จำนวน 1 หน่วย 
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 7) มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000  
Base-T หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 

8) มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 3 ช่อง 
9) มีแป้นพิมพ์และเมาส์ 
10) มีจอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว จำนวน 1 หน่วย 

1.2 อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L2 Switch) ขนาด 24 ช่อง แบบที่ 2 จำนวน 1 เครื่อง
ราคาเครื่องละ 18,000.- บาท 

คุณลักษณะพ้ืนฐาน 
1) มีลักษณะการทำงานไม่น้อยกว่า Layer 2 ของ OSI Model 
2) มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000  
Base-T หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 24 ช่อง 
3) มีสัญญาณไฟแสดงสถานะของการทำงานช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่ายทุกช่อง 
4) รองรับ Mac Address ได้ไม่น้อยกว่า 16,000 Mac Address 
- สามารถบริหารจัดการอุปกรณ์ผ่านทางโปรแกรม Web Browser ได้ 

1.3 เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 2 kVA จำนวน 3 เครื่อง ราคาเครื่องละ 11,000.- บาท 
เป็นเงิน 33,000.- บาท 

คุณลักษณะพ้ืนฐาน 
 1) มีกำลังไฟฟ้าขาออก (Output) ไม่น้อยกว่า 2 kVA (1,200 Watts) 

2) มีช่วงแรงดันไฟฟ้า Input (VAC) ไม่น้อยกว่า 220+/-20% 
3) มีช่วงแรงดันไฟฟ้า Output (VAC) ไม่มากกว่า 220+/-10% 
4) สามารถสำรองไฟฟ้าที่ Full Load ได้ไม่น้อยกว่า 5 นาท ี

1.4 ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่องคอมพิวเตอร์
โน้ตบุ๊ก แบบสิทธิการใช้งานประเภทติดตั้ งมาจากโรงงาน (OEM) ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้อง 
ตามกฎหมาย ราคา 3,800.- บาท ต่อชุด จำนวน 3 ชุด เป็นเงิน 11,400.- บาท  

(ลำดับที่ 1.1 - 1.4 จัดซื้อตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานการจัดหาอุปกรณ์
และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือน ธันวาคม 2564 ประกาศ ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2564  
ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม)  

- ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2566 - 2570 หน้าที่ 12 
ลำดับที่ 2 

1.5 เครื่องพิมพ์สมุดทะเบียนบ้าน (PASSBOOK PRINTER) จำนวน 2 เครื่อง  
ราคาเครื่องละ 65,000.- บาท เป็นเงิน 130,000.- บาท 

1.6 เครื่องพิมพ์ความเร็วสูง (HIGH SPEED PRINTER) จำนวน 1 เครื่อง ราคาเครื่องละ  
400,000.- บาท 

(เนื่องจากไม่ปรากฏในเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานการจัดหาอุปกรณ์  
และระบบคอมพิวเตอร์ ของกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม จึงจัดซื้อตามราคา
ท้องตลาด)  

- ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2566 - 2570 หน้าที่ 12  
ลำดับที่ 2 

รวมขออนุมัติใช้เงินสะสมจำนวน 6 รายการ เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 658,400.- บาท  
(-หกแสนห้าหม่ืนแปดพันสี่ร้อยบาทถ้วน-) 

 
 



-14- 
 

 เหตุผล 

เนื่องจาก จะมีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ซึ่งจะต้องดำเนินการเตรียม 
ความพร้อมในการเลือกตั้งดังกล่าว และเพ่ือให้มีเครื่องมือเครื่องใช้ในการบริการประชาชน
สำหรับ งานทะเบี ยนราษฎรเพียงพอ จึ งขออนุ มัติ ใช้ จ่ าย เงินสะสมของเทศบาลฯ  
เพ่ือดำเนินการดังกล่าว ซึ่งการอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมดังกล่าวเป็นอำนาจของสภาเทศบาลฯ  
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษา
เงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง 
(ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561 หมวด 8 ข้อ 89 

ทั้งนี้ เทศบาลตำบลลำนารายณ์ มีเงินสะสมที่เก็บรักษาไว้ สามารถนำมาใช้ได้ จำนวน  
190,496,082.05 บาท (-หนึ่งร้อยเก้าสิบล้านสี่แสนเก้าหมื่นหกพันแปดสิบสองบาท 
ห้าสตางค์-)                   
- ขอได้โปรดนำเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาลตำบลลำนารายณ์ เพ่ือพิจารณาต่อไป 
- ขอบคุณครับ 

  
นายสาโรจน์ รักงาม 
ประธานสภาเทศบาล 

- ขอบคุณนายกเทศมนตรีครับ 
- ตามที่นายกเทศมนตรีฯ ได้ เสนอญัตติอนุมัติ ใช้จ่ายเงินสะสมประจำปี งบประมาณ  
พ.ศ. 2566 หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภท ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ จำนวน  
6 รายการ (สำนักปลัด) 
- สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดมีอะไรจะสอบถามหรือไม่ 
- เชิญท่านสุกัญญา จัตุรัส ครับ 

  
นางสาวสุกัญญา จัตุรัส 
สมาชิกสภาเทศบาล 

- เรียนประธานสภาเทศบาลที่ เคารพ และสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  
ดิฉันนางสาวสุกัญญา จัตุรัส ขอสอบถามเพ่ิมเติมในหัวข้อ 1.6 เครื่องพิมพ์ความเร็วสูง  
(HIGH SPEED PRINTER) จำนวน 1 เครื่อง ราคาเครื่องละ  400,000.- บาท ไม่ได้ขยาย
ความว่าใช้ทำอะไร ปฏิบัติงานอย่างไร ซึ่งมีราคาค่อนข้างสูง อยากให้ท่านชี้แจงความจำเป็น  
ในการซื้อเครื่องพิมพ์นี้ เมื่อครั้งประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 4 เมื่อวันที่ 13 
ธันวาคม 2565 ได้ขออนุมัติซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ จำนวน 2 เครื่อง จึงอยากสอบถาม 
เครื่องนี้ที่จำเป็นต้องซ้ือใช้ทำอะไร และปฏิบัติงานอย่างไร ขอบคุณค่ะ 

  
นายสาโรจน์ รักงาม 
ประธานสภาเทศบาล 

- ขอบคุณท่านสุกัญญา จัตุรัส ครับ 
- มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะสอบถามเก่ียวกับญัตตินี้อีกหรือไม่ครับ 
- เมื่อไม่มีท่านใดสอบถามเพ่ิมเติม ผมจะให้ฝ่ายบริหารได้ชี้แจงนะครับ 
- เชิญท่านปลัดเทศบาลครับ 

  
นางสาวนิศาชล กิ้วลาดแยง 
ปลัดเทศบาลฯ 

- เรียนท่านประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ดิฉันนางสาว
นิศาชล กิ้วลาดแยง ปลัดเทศบาลตำบลลำนารายณ์ ขออนุญาตเรียนชี้แจงที่ท่านสมาชิก 
สภาเทศบาลได้สอบถามในกรณีของเครื่องพิมพ์ความเร็วสูง ปัจจุบันสำนักทะเบียนเทศบาล
เป็นหน่วยงานเดียวที่มีเครื่องพิมพ์ล้าสมัย เครื่องพิมพ์นี้สำหรับพิมพ์รายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 
และเกี่ยวกับงานทะเบียนราษฎร ซึ่งปัจจุบันหมึกเครื่องเดิมไม่มีจำหน่ายแล้ว และกรณีที่นำเข้า
ประชุมคราวที่ผ่านมาคือซื้อเครื่องพิมพ์เก่าท่ีชำรุดเสื่อมสภาพค่ะ  
- ขอบคุณค่ะ 
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นายสาโรจน์ รักงาม 
ประธานสภาเทศบาล 

- มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะสอบถามเพ่ิมเติมหรือไม่ครับ 
- เชิญท่านศุภนุช วะดี ครับ 

  
นางศุภนุช วะดี 
สมาชิกสภาเทศบาล 

- เรียนประธานสภาเทศบาล และสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ดิฉันนางศุภนุช วะดี 
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 ขอสอบถามเพ่ิมเติมนะคะเครื่องพิมพ์ตัวนี้สามารถพิมพ์กระดาษ  
ได้กว้างขนาดไหนคะ ขอบคุณค่ะ 

  
นายสาโรจน์ รักงาม 
ประธานสภาเทศบาล 

- มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะสอบถามเพ่ิมเติมหรือไม่ครับ 
- เชิญฝ่ายบริหารชี้แจงครับ 

  
นางสาวนิศาชล กิ้วลาดแยง 
ปลัดเทศบาลฯ 

- เรียนท่านประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน ดิฉันนางสาวนิศาชล กิ้วลาดแยง 
ปลัดเทศบาลตำบลลำนารายณ์ ขออนุญาตเรียนชี้แจงที่ท่านสมาชิกสภาเทศบาลได้สอบถาม 
เป็นกระดาษต่อเนื่อง 1 ชั้น ไม่มีเส้น ขนาด 15 x 11 นิ้ว ขอบคุณค่ะ 

  
นายสาโรจน์ รักงาม 
ประธานสภาเทศบาล 

- มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะสอบถามเพ่ิมเติมหรือไม่ครับ 
- เมื่อไม่มี ผมจะขอมติจากที่ประชุมสภาแห่งนี้ สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดเห็นชอบญัตติอนุมัติ
ใช้จ่ายเงินสะสมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภท ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 6 รายการ (สำนักปลัด) 
- โปรดยกมือครับ 

  
นางสาวละเมียด ออมทรัพย์ 
เลขานุการสภาฯ 

- สมาชิกสภาเทศบาลเห็นชอบ 12 เสียง ค่ะ 
1. นายสาโรจน์ รักงาม               7. นางศุภนุช  วะดี 
2. นางสาวจันทร์เพ็ญ บัวทอง              8. นายศรัณย์พัทธ์ ติกขะปัญโญ 
3. นายถนอม  ศรีจันทร์นิตย์       9. นายสมนึก  นาโพธิ์ 
4. นายนรเสฏฐ์ รุจิพาณิชย์          10. นางสาวสุกัญญา จัตุรัส 
5. นายนิกร  ห่วงงาม             11. นางสุมาลี           ธรรมเจริญ 
6. นายวิชาญ  ชิ้นเจริญ            12. นายไสว  สิงห์ทอง 

  
นายสาโรจน์ รักงาม 
ประธานสภาเทศบาล 

- สมาชิกสภาเทศบาลเห็นชอบ 12 เสียง นะครับ 
- เป็นอันว่าสภาแห่งนี้  มีมติเห็นชอบญัตติอนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมประจำปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2566 หมวดค่าครุภัณฑ์  ประเภท ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์   
จำนวน 6 รายการ (สำนักปลัด) 
- ต่อไปขอเข้าสู่ระเบียบวาระท่ี 7 
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ระเบียบวาระท่ี 7 เรื่อง  ญัตติอนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 หมวดค่าครุภัณฑ์  
ประเภท ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ (สำนักปลัด) 

  
นายสาโรจน์ รักงาม 
ประธานสภาเทศบาล 

- ขอเชิญท่านนายกเทศมนตรีฯ เสนอญัตติอนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมประจำปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2566 หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภท ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ (สำนักปลัด) เพ่ือให้ที่ประชุม
พิจารณาครับ 

  
นายวิชัย ฉัตรยิ่งมงคล 
นายกเทศมนตรีฯ 

- เรียนประธานสภาเทศบาลตำบลลำนารายณ์ และสมาชิกสภาเทศบาล กระผมนายวิชัย  
ฉัตรยิ่งมงคล นายกเทศมนตรีตำบลลำนารายณ์ ไม่ประสงค์อภิปรายในญัตตินี้ครับ 

  
นายสาโรจน์ รักงาม 
ประธานสภาเทศบาล 

- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547  
แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2565 ข้อ 56 ญัตติหรือคำแปรญัตติใดที่ถึงวาระพิจารณาในที่
ประชุมแล้ว ถ้าผู้เสนอ หรือผู้แปรญัตติไม่ขออภิปรายหรือไม่อยู่ในที่ประชุมสภาท้องถิ่น ให้ถือ
ว่าได้ถอนญัตติ นั้น 
- ดังนั้นถือว่าระเบียบวาระที่ 7 ตกไปนะครับ 
- ต่อไปขอเข้าสู่ระเบียบวาระท่ี 8 

  
ระเบียบวาระท่ี 8 เรื่อง  ญัตติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  
ประเภท ค่าปรับปรุงท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง (สำนักปลัด) 

  
นายสาโรจน์ รักงาม 
ประธานสภาเทศบาล 

- ขอเชิญท่านนายกเทศมนตรีฯ เสนอญัตติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2566 ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภท ค่าปรับปรุงที่ดิน
และสิ่งก่อสร้าง (สำนักปลัด) เพ่ือให้ที่ประชุมพิจารณาครับ 

  
นายวิชัย ฉัตรยิ่งมงคล 
นายกเทศมนตรีฯ 

- เรียนประธานสภาเทศบาลตำบลลำนารายณ์ และสมาชิกสภาเทศบาล กระผมนายวิชัย  
ฉัตรยิ่งมงคล นายกเทศมนตรีตำบลลำนารายณ์  ขอเสนอญัตติโอนงบประมาณรายจ่าย  
เพ่ือโอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยมีหลักการและเหตุผล  
ดังนี้  

หลักการ 
ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย เพ่ือโอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ พ.ศ. 2566  

แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบลงทุน หมวด ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  
ประเภท  ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง เพ่ือใช้สำหรับการปฏิบัติงานและบริการประชาชน
ของสำนักปลัดเทศบาล ดังนี้ 

โอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 
1. แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบลงทุน หมวด ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  

ประเภท ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
1.1 โครงการติดตั้งประตูเปิด - ปิด ระบบอัตโนมัติ สำหรับบริการประชาชน จำนวน   

1 โครงการ เป็นเงิน 121,000.- บาท ประกอบด้วย 
1) ติดตั้งประตูระบบอัตโนมัติบริเวณทางเข้าด้านหน้าเทศบาลตำบลลำนารายณ์   

บานประตูคู่ราคา 45,000.- บาท 
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 2) ติดตั้งประตูระบบอัตโนมัติบริเวณทางออกด้านหลังเทศบาลตำบลลำนารายณ์   
บานประตูเดี่ยว ราคา 38,000.- บาท 

3) ติดตั้ งประตูระบบอัตโนมัติบริเวณทางขึ้นชั้น 2 บานประตู เดี่ยว ราคา 
38,000.- บาท 

- ตามแบบแปลนเทศบาลตำบลลำนารายณ์กำหนด        
- ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2566 - 2570 หน้าที่ 7  

ลำดับที่ 1 
รวมโอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ จำนวน 1 แผนงาน 1 รายการ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น  

121,000.- บาท (-หนึ่งแสนสองหม่ืนหนึ่งพันบาทถ้วน-)   
โอนลด 

1. แผนงานการรักษาความสงบภายใน งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
- งบบุคลากร หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจำ) ประเภท ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 
- เพ่ือจ่ายค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวน 8 อัตรา ฯลฯ (หน้า 104)  

งบประมาณตั้งไว้ 2,369,040.- บาท มีงบประมาณคงเหลือ 1,794,588.21 บาท  
ขอโอนลด เป็นเงิน 121,000.- บาท  

รวมโอนลดจำนวน 1 แผนงาน 1 รายการ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 121,000.- บาท  
(-หนึ่งแสนสองหม่ืนหนึ่งพันบาทถ้วน-) 

เหตุผล 

เนื่องจาก มีความจำเป็นต้องติดตั้งประตูเปิด - ปิด ระบบอัตโนมัติ สำหรับบริการประชาชน  
เพ่ือความสะดวกสบายในการติดต่อราชการ ประกอบกับงบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2566 มีวงเงินเพียงพอที่จะโอนมาตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ จึงขอเสนอ  
ญัตตินี้ต่อสภาเทศบาลตำบลลำนารายณ์ เพ่ือพิจารณาอนุมัติ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  
ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563 หมวด 4 ข้อ 27 
- ขอได้โปรดนำเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาลตำบลลำนารายณ์ เพ่ือพิจารณาต่อไป 
- ขอบคุณครับ 

  
นายสาโรจน์ รักงาม 
ประธานสภาเทศบาล 

- ขอบคุณนายกเทศมนตรีครับ 
- ตามที่นายกเทศมนตรีฯ ได้เสนอญัตติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2566 ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภท ค่าปรับปรุงที่ดิน
และสิ่งก่อสร้าง (สำนักปลัด) 
- สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดมีอะไรจะสอบถามหรือไม่ 
- ไม่มีนะครับ 
- เมื่อไม่มี ผมจะขอมติจากที่ประชุมสภาแห่งนี้ สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดเห็นชอบญัตติ  
โอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  
หมวดค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภท ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (สำนักปลัด) 
- โปรดยกมือครับ 
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นางสาวละเมียด ออมทรัพย์ 
เลขานุการสภาฯ 

- สมาชิกสภาเทศบาลเห็นชอบ 12 เสียง ค่ะ 
1. นายสาโรจน์ รักงาม               7. นางศุภนุช  วะดี 
2. นางสาวจันทร์เพ็ญ บัวทอง              8. นายศรัณย์พัทธ์ ติกขะปัญโญ 
3. นายถนอม  ศรีจันทร์นิตย์       9. นายสมนึก  นาโพธิ์ 
4. นายนรเสฏฐ์ รุจิพาณิชย์          10. นางสาวสุกัญญา จัตุรัส 
5. นายนิกร  ห่วงงาม             11. นางสุมาลี           ธรรมเจริญ 
6. นายวิชาญ  ชิ้นเจริญ            12. นายไสว  สิงห์ทอง 

  
นายสาโรจน์ รักงาม 
ประธานสภาเทศบาล 

- สมาชิกสภาเทศบาลเห็นชอบ 12 เสียง นะครับ 
- เป็นอันว่าสภาแห่งนี้ มีมติเห็นชอบญัตติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2566 ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภท ค่าปรับปรุงที่ดิน
และสิ่งก่อสร้าง (สำนักปลัด) 
- ต่อไปขอเข้าสู่ระเบียบวาระท่ี 9 

  
ระเบียบวาระท่ี 9 เรื่อง  ญัตติอนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  

หมวดครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ประเภท ค่าครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง  
(กองสาธารณสุขฯ) 

  
นายสาโรจน์ รักงาม 
ประธานสภาเทศบาล 

- ขอเชิญท่านนายกเทศมนตรีฯ เสนอญัตติอนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมประจำปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2566 หมวดครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ประเภท ค่าครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง  
(กองสาธารณสุขฯ) เพ่ือให้ที่ประชุมพิจารณาครับ 

  
นายวิชัย ฉัตรยิ่งมงคล 
นายกเทศมนตรีฯ 

- เรียนประธานสภาเทศบาลตำบลลำนารายณ์ และสมาชิกสภาเทศบาล กระผมนายวิชัย  
ฉัตรยิ่งมงคล นายกเทศมนตรีตำบลลำนารายณ์  ขอเสนอญัตติขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม 
ประจำปีงบประมาณ 2566 หมวดครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง เพ่ือจ่าย
เป็นค่าจัดซื้อรถบรรทุกขยะ แบบอัดท้าย ขนาดบรรจุไม่น้อยกว่า 6 ลูกบาศก์เมตร  6 ล้อ 
ขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์ดีเซล ไม่น้อยกว่า 4 สูบ 4 จังหวะ มีกำลังแรงม้าไม่น้อยกว่า 150 
แรงม้า จำนวน 1 คัน ของงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
โดยมีหลักการและเหตุผล ดังนี้  

หลักการ 
ขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 หมวดครุภัณฑ์ ประเภท

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อรถบรรทุกขยะ แบบอัดท้าย ขนาดบรรจุ
ไม่น้อยกว่า 6 ลูกบาศก์เมตร 6 ล้อ ขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์ดีเซล ไม่น้อยกว่า 4 สูบ  
4 จังหวะ มีกำลังแรงม้าไม่น้อยกว่า 150 แรงม้า จำนวน 1 คัน 

จ่ายขาดเงินสะสม 
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง   
รถบรรทุกขยะ แบบอัดท้าย ขนาดบรรจุไม่น้อยกว่า 6 ลูกบาศก์เมตร  6 ล้อ ขับเคลื่อน 

ด้วยเครื่องยนต์ดีเซล ไม่น้อยกว่า 4 สูบ 4 จังหวะ มีกำลังแรงม้าไม่น้อยกว่า 150 แรงม้า  
จำนวน 1 คัน ดังนี้ 
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 คุณลักษณะเฉพาะสังเขป 
1. รถยนต์บรรทุกชนิด 6 ล้อ ล้อหน้าเด่ียว ล้อหลังคู่ 
2. มีกำลังแรงม้าไม่น้อยกว่า 150 แรงม้า 
3. น้ำหนักรถรวมน้ำหนักบรรทุก (G.V.W) ไม่น้อยกว่า 7,000 กิโลกรัม 
4. เครื่องยนต์ดีเซล ไม่น้อยกว่า 4 สูบ 4 จังหวะ ระบายความร้อนด้วยน้ำ 
5. มีคุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เลขที่ มอก. 2315-2551 
6. ระบบขับเคลื่อน มีเกียร์เดินหน้าไม่น้อยกว่า 5 เกียร์ ถอยหลัง 1 เกียร ์
7. ระบบคลัตช์ แบบแห้งแผ่นเดียว 
8. ระบบบังคับเลี้ยว พวงมาลัยขวาแบบลูกปืนหมุนวนรอบตัว (พร้อมเพาเวอร์ช่วย) 
9. ระบบเบรค ตามมาตรฐานผู้ผลิต 
10. ระบบไฟฟ้า ตามมาตรฐานผู้ผลิต มีโคมไฟสัญญาณต่าง ๆ ตามกรมการขนส่งทางบก

กำหนด และตามความจำเป็นในการปฏิบัติงาน 
11. มีเครื่องเล่นวิทยุ เครื่องปรับอากาศ พร้อมติดฟิล์มกรองแสง 
12. ตัวรถและเครื่องยนต์เป็นยี่ห้อเดียวกัน 
13. มีศูนย์บริการภายในจังหวัดหรือจังหวัดใกล้เคียง 

เหตุผล 
ด้วยเทศบาลตำบลลำนารายณ์ มีการขยายตัวของเมืองอย่างรวดเร็ว มีการก่อสร้างที่อยู่

อาศัยเพ่ิมขึ้นในพ้ืนที่ชุมชนเมืองที่จำกัด ประกอบกับถนนส่วนใหญ่เป็นถนนซอยเล็กๆ  
เข้าหมู่บ้าน จึงทำให้เกิดปัญหาด้านการจัดเก็บขยะมูลฝอย เนื่องจากเทศบาลมีรถขยะขนาด
ใหญ่ ไม่สามารถเข้าจัดเก็บได้ ได้รับการร้องขอจากประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากปัญหา
การจัดเก็บขยะตกค้าง ให้ดำเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าวโดยเร่งด่วน งานกำจัดขยะมูลฝอย
และสิ่งปฏิกูล กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จึงมีความจำเป็นต้องจัดหารถบรรทุกขยะ 
แบบอัดท้ายที่มีขนาดเล็ก เข้ามาดำเนินการเก็บขนขยะตกค้างดังกล่าว เพ่ือช่วยแก้ไขปัญหา
ดังกล่าว แต่เทศบาลตำบลลำนารายณ์ มิได้ตั้งงบประมาณเพ่ือการนี้ไว้ ประกอบกับเทศบาล
ตำบลลำนารายณ์ มีความจำเป็นต้องดำเนินการ จึงขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมของเทศบาล  
เพ่ือดำเนินการซึ่งการอนุมัติ ให้ ใช้จ่ายเงินสะสมดังกล่าวเป็นอำนาจของสภาเทศบาล  
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการ รับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บ
รักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2547 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง 
(ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561 หมวด 8 ข้อ 89 

ทั้งนี้เทศบาลตำบลลำนารายณ์ มีเงินสะสมที่เก็บรักษาไว้ สามารถนำมาใช้ได้ จำนวน 
190,496,082.05 บาท (-หนึ่งร้อยเก้าสิบล้านสี่แสนเก้าหมื่นหกพันแปดสิบสองบาท 
ห้าสตางค์-) 
- ขอได้โปรดนำเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาลตำบลลำนารายณ์ เพ่ือพิจารณาต่อไป 
- ขอบคุณครับ 

  
นายสาโรจน์ รักงาม 
ประธานสภาเทศบาล 

- ขอบคุณนายกเทศมนตรีครับ 
- ตามที่นายกเทศมนตรีฯ ได้ เสนอญัตติอนุมัติ ใช้จ่ายเงินสะสมประจำปี งบประมาณ  
พ.ศ. 2566 หมวดครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ประเภท ค่าครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง 
(กองสาธารณสุขฯ) 
- สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดมีอะไรจะสอบถามหรือไม่ 
- เชิญท่านสุมาลี ธรรมเจริญ ครับ 

 



-20- 
 

นางสุมาลี ธรรมเจริญ 
สมาชิกสภาเทศบาล 

- เรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ และสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  
ดิฉันนางสุมาลี ธรรมเจริญ สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 ในญัตตินี้ไม่ได้แจ้งราคาของรถขยะไว้ 
ขอทราบว่าราคาเท่าไร ขอบคุณค่ะ 

  
นายสาโรจน์ รักงาม 
ประธานสภาเทศบาล 

- ทางฝ่ายบริหารจะตอบข้อสอบถามเลยหรือไม่ครับ 
- เชิญท่านสหพัฒน์ พลอยเพ็ชร ครับ 

  
นายสหพัฒน์ พลอยเพ็ชร 
ผ.อ.กองสาธารณสุขฯ 

- กราบ เรียนท่ านประธานสภาเทศบาล ท่ านสมาชิกสภาเทศบาล ท่ านผู้ บ ริห าร  
ผมนายสหพัฒน์ พลอยเพ็ชร ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม สำหรับรถขยะคันนี้
จะเป็นรถ 6 ล้อ ขนาดเล็ก ซึ่งพ้ืนที่ในเขตเทศบาลจะมีซอยเล็กๆ ราคาจัดซื้อตามท้องตลาด 
ราคา 2,200,000.- บาท ดูในแผนเล่มสีชมพูหน้าที่ 11 ขอบคุณครับ 

  
นายสาโรจน์ รักงาม 
ประธานสภาเทศบาล 

- หน้าที่ 11 ของรายละเอียดตามที่ท่านสหพัฒน์แจ้งครับ 
- สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดมีอะไรจะสอบถามหรือไม่ครับ 
- เชิญท่านสุกัญญา จัตุรัส ครับ 

  
นางสาวสุกัญญา จัตุรัส 
สมาชิกสภาเทศบาล 

- เรียนประธานสภาเทศบาลที่ เคารพ และสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  
ดิฉันนางสาวสุกัญญา จัตุรัส ขอสอบถามเพ่ิมเติมเกี่ยวกับการจัดซื้อรถขยะ ปัจจุบันรถขยะ 
ของเทศบาลมีจำนวนกี่คัน แบ่งเวลาการจัดเก็บอย่างไรบ้าง เพราะปัจจุบันยังได้รับ 
การร้องเรียนจากประชาชนการจัดเก็บขยะไม่ตรงเวลาทำให้ขยะเน่าส่งกลิ่นเหม็นรบกวน  
และอยากสอบถามเพ่ิมว่าถ้าจัดซื้อรถขยะแล้วจะต้องจ้างบุคลากรเพ่ิมในการขับรถขยะหรือไม่ 
ขอบคุณค่ะ 

  
นายสาโรจน์ รักงาม 
ประธานสภาเทศบาล 

- ขอบคุณท่านสุกัญญา จัตุรัส ครับ 
- สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดมีอะไรจะสอบถามหรือไม่ครับ 
- ฝ่ายบริหารจะตอบข้อสอบถามเลยหรือไม่ครับ 

  
นายสหพัฒน์ พลอยเพ็ชร 
ผ.อ.กองสาธารณสุขฯ 

- กราบ เรียนท่ านประธานสภาเทศบาล ท่ านสมาชิกสภาเทศบาล ท่ านผู้ บ ริห าร  
ผมนายสหพัฒน์ พลอยเพ็ชร ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เป็นที่ทราบกันดี
ปัญหาขยะ ทุกสิ่งทุกอย่างที่ไม่ต้องการจะนำมากองทิ้งกันไว้ สำหรับเหตุผลที่ลงไว้ในเอกสาร  
ซึ่งปัจจุบันจะมีรถขยะคันใหญ่ ซึ่งเป็นรถตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์ เป็นรถ 6 ล้อ ขนาดใหญ่ 
ประกอบกับพ้ืนที่ในชุมชนในเขตเทศบาลมีซอยเล็กๆมากขึ้น ซึ่งเป็นปัญหาอุปสรรคในการ  
เข้าไปจัดเก็บขยะ จึงจำเป็นต้องจัดซื้อรถขยะคันเล็ก สำหรับการเก็บรถขยะคันใหญ่จะเก็บ
ถนนใหญ่จะต้องมีบุคลากรเพ่ิมหรือไม่  เราไม่จ้างเพ่ิมเพราะว่าคันใหญ่ เก็บถนนใหญ่  
เมื่อเสร็จแล้วจะนำคันเล็กมาเก็บตามซอยใช้คนกลุ่มเดียวกัน เรื่องการจัดเก็บขยะไม่เป็นเวลา
นั้นตอนนี้กำลังปรับปรุงจะกำหนดมีพ้ืนที่ตัวอย่างคือหมู่บ้านเอ้ืออาทรจะขยายแผนตรงนี้  
จะประชาสัมพันธ์ให้แต่ละชุมชนนำขยะออกมาวางให้ตรงเวลาและจะให้เจ้าหน้าที่ของเทศบาล
เข้าไปให้บริการให้เป็นเวลา ตอนนี้จัดการได้หลายสถานที่แล้ว ที่สอบถามมาว่าปัจจุบัน  
มีรถขยะจำนวนกี่คัน เทศบาลมีรถขยะ จำนวน 4 คัน คันที่ 1 นำไปจอดไว้บริเวณทางเข้าซอย
วัดอุดมสันติวรรณ เพ่ือที่จะรองรับขยะ เทศบาลได้ติดตั้งป้ายทิ้งขยะบริเวณหลังศาลเจ้าฯ  
พอเก็บเสร็จจะมีขยะจากข้างนอกมาอีกสภาพเหมือนเราไม่ได้เก็บขยะ จึงติดป้ายให้นำขยะ  
ไปทิ้งจุดที่เรารองรับไว้ ขยะทัง้หมดจึงไปรวมอยู่ที่รถขยะที่จอดไว้ซอยวัดอุดมสันติวรรณ 
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 ซึ่งเรากำลังแก้ไขปัญหาตรงนี้อยู่เพ่ือที่จะให้บริการการจัดเก็บขยะไม่ให้มีขยะตกค้าง ต้องขอ
ความร่วมมือผู้ที่นำขยะมาทิ้งด้วยถ้าเราประกาศกำหนดเวลาไปแล้ว ช่วยให้ความร่วมมือปฏิบัติ
ตามด้วยเพื่อความสะอาดเรียบร้อยของบ้านเมือง ขอบคุณครับ 

  
นายสาโรจน์ รักงาม 
ประธานสภาเทศบาล 

- ขอบคุณท่านสหพัฒน์ พลอยเพ็ชร ครับ 
- ขออนุญาตสอบถามในฐานะสมาชิกสภาเทศบาล เมื่อสมัยก่อนเราพยายามผลักดันกัน 
เรื่องของบุคลากร ท่านกำลังดำเนินงานเรื่องของการเก็บขยะในซอย ถ้าผมดูตามรายละเอียด
หรือข้อมูลที่ได้รับทราบมาท่านมีเจ้าหน้าที่อยู่ 13 คน คนขับ 3 คน คนจัดเก็บขยะ 10 คน 
เวลาเราออกจัดเก็บขยะ จะอยู่ท้ายรถ 4 คน คนขับ 1 คน รวมเป็น 5 คน ซึ่งมีรถ 2 คัน  
รวมเป็น 10 คน ปัญหาที่เกิดไม่ใช่รถไม่พอ ท่านเพ่ิมรถแต่ไม่เพ่ิมบุคลากรท่านจะเอาใคร 
มาทำต่อปัจจุบันบุคลากรของท่านบางวันก็ไม่ได้มาทำงาน  ปัญหาเก็บขยะไม่ทันคือเรื่อง
บุคลากรมีไม่เพียงพอ บุคลากรน้อยลงการจัดเก็บขยะน้อยลงแต่เราจะไปเพ่ิมงานให้เขาคือ 
การจัดเก็บขยะในซอย ผมอยู่ตรงนี้มา 3 สมัยแล้ว บุคลากรเป็นอะไรที่สำคัญต่อการทำงาน 
ผมเคยต่อสู้เรื่องเวลาการทำงานค่าใช้จ่ายของกลุ่มบุคคลนี้ การจัดการขยะกลุ่มบุคคลนี้  
คือหัวใจของการทำงาน แต่ท่านกำลังซื้อรถเพ่ือมาเพ่ิมให้เขาทำงานเพ่ิม ถ้าผมตีความไม่ผิดคือ
กลางคืนวิ่ง 1 คัน ตอนเช้าวิ่ง 1 คัน ผมอยากให้ท่านลองพิจารณาเรื่องของบุคลากร ซื้อรถ  
ซื้อได้ไม่มีปัญหาแต่อย่างที่บอกรถเพ่ิมคนก็ควรจะเพ่ิมเพราะงานเพ่ิมขึ้น และเรื่องรถที่ท่าน  
แจ้งมาผมขอสอบถามว่าอยู่ในครุภัณฑ์หรือไม่ชี้แจงให้สมาชิกสภาเทศบาลทราบจะได้รับรู้ 
ในรายละเอียด เพราะผมเห็นเขียนว่าไม่มีอยู่ในข้อกำหนดครุภัณฑ์ ถ้าไม่มีอยู่ในข้อกำหนด
ครุภัณฑ์ท่านก็ต้องจัดซื้อจัดจ้างเอง โดยหาบริษัทเพ่ือมาดำเนินการ เรื่องตรงนี้ต้องละเอียด 
เป้าหมายของท่านเรื่องเก็บขยะตามซอยผมเห็นด้วยเพราะรถขยะคันใหญ่เข้าไปค่อนข้าง
ลำบาก แต่ท่านก็ต้องพิจารณาเรื่องของบุคลากรที่จะมาทำงานท่านคิดว่าเจ้าหน้าที่จำนวน  
13 คน รองรับกับ พ้ืนที่ ใน เขตเทศบาลเพียงพอหรือไม่  การเพ่ิมจำนวนเจ้าหน้ าที่  
อยู่ในข้อกำหนดหรือไม่ ต้องคิดรวมๆไปด้วย แล้วแต่ทางที่ประชุมสภาเทศบาลจะพิจารณา  
- สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดมีอะไรจะสอบถามหรือไม่ครับ 
- เชิญท่านสุมาลี ธรรมเจริญ ครับ 

  
นางสุมาลี ธรรมเจริญ 
สมาชิกสภาเทศบาล 

- เรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ และสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  
ดิฉันนางสุมาลี ธรรมเจริญ สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 ขอแสดงความคิดเห็นการที่จะเข้าไป 
ในซอยเพ่ือเก็บขยะ ถ้าเป็นรถเล็กจะสะดวกกว่าหรือไม่ ซอยบางซอยถนนค่อนข้างแคบ  
จะมีสายไฟ ที่เห็นปัญหาคือเข้าซอยไม่ได้กลัวไปเกี่ยวสายไฟซึ่ง ถ้าเป็นรถขยะคันเล็กน่าจะ
สะดวกกว่าค่ะเหมือนเคยอนุมัติในที่ประชุมสภาเทศบาลไปครั้งหนึ่งแล้ว ไม่ทราบมีปัญหา
อย่างไร ขอบคุณค่ะ 

  
นายสาโรจน์ รักงาม 
ประธานสภาเทศบาล 

- ขอบคุณท่านสุมาลี ธรรมเจริญ ครับ 
- สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดมีอะไรจะสอบถามหรือไม่ครับ 
- เชิญท่านศรัณย์พัทธ์ ติกขะปัญโญ ครับ 
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นายศรัณย์พัทธ์ ติกขะปัญโญ 
สมาชิกสภาเทศบาล 

- เรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ และคณะผู้บริหาร ผมนายศรัณย์พัทธ์ ติกขะปัญโญ 
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 ในมุมมองของผม อย่างเช่นที่ท่านประธานสภาเทศบาลได้กล่าวมา
ว่าในเมื่อเพ่ิมรถมามากขึ้นแต่บุคลากรของท่านไม่ได้เพ่ิมประสิทธิภาพในการทำงานของท่าน  
อยู่ตรงที่ใด แต่ถ้าที่เพ่ิมบุคลากรมากขึ้นนั้นหมายถึงว่าการทำงานจะสูงขึ้น ผมคิดว่าควรที่จะ
เพ่ิมบุคลากร และการบริหารจัดการเวลาเพ่ิมรอบในการจัดเก็บขยะใหม่ ขอบคุณครับ 

  
นายสาโรจน์ รักงาม 
ประธานสภาเทศบาล 

- ขอบคุณท่านศรัณย์พัทธ์ ติกขะปัญโญ ครับ 
- สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดมีอะไรจะสอบถามหรือไม่ครับ 
- ไม่มีนะครับ 
- ทางฝ่ายบริหารจะชี้แจงหรือไม่ครับ 
- เชิญท่านนายกเทศมนตรีครับ 

  
นายวิชัย ฉัตรยิ่งมงคล 
นายกเทศมนตรี 

- เรียนประธานสภาเทศบาล และสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน ปัญหารถขยะเทศบาลได้ซื้อรถ
ขยะ จำนวน 2 คัน แต่เป็นรถ 6 ล้อ ใหญ่ และเทศบาลได้นำรถขยะคันเก่า 2 คน ซึ่ง 1 คัน 
ได้นำไปจอดรับขยะจากภายนอกและภายในบริเวณซอยหน้าวัดอุดมสันติวรรณ และอีก 1 คัน
มาวิ่งเสริม รวมเป็น 3 คัน รถขยะ 2 คันสีเหลือง เป็นรถที่เก่าเอามาใช้วันต่อวันในการซ่อม  
จึงพิจารณากันว่าอยากได้รถเพ่ิมอีก 1 คัน ทำไมถึงต้องเอารถเล็ก ทำไมถึงไม่เอาขนาด 1 ตัน 
การเก็บซอยในซอยเราใหญ่จะไปเกี่ยวกับสายไฟกิ่งไม้ รถที่เล็กลงมาจะวิ่งในซอยแทนรถขยะ
คันเหลือง และนำเจ้าหน้าที่จากรถขยะคันเหลืองมาทำงานรถคันนี้ ส่วนรถขยะคันเหลือง 
จะนำไปจอดรับขยะที่อีกหนึ่ง เพราะเราสังเกตว่าถ้าในชุมชนเมืองเราไม่ช่วยกันดูแลไม่สอดส่อง
ขยะข้างนอกเข้ามามากนั้นคือปัญหา พนักงานเก็บขยะเทศบาลต้องดูแล เป็นอาชีพที่สังคม
รังเกียจแต่ถ้าในความคิดเราเป็นอาชีพที่เราต้องนับถือเพราะว่าบ้านเมืองจะสะอาดอยู่ที่ตัวท่าน
คัดแยกขยะ ขยะจะเหลือน้อยลง แต่สิ่ งหนึ่ งสิ่ งใดที่สำคัญที่สุดคือพนักงานเก็บขยะ  
ขอบคุณครับ 

  
นายสาโรจน์ รักงาม 
ประธานสภาเทศบาล 

- ขอบคุณท่านนายกเทศมนตรีครับ 
- สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดมีอะไรจะสอบถามหรือไม่ครับ 
- ขออนุญาตนะครับ ภาพรวมสมาชิกสภาเทศบาลสอบถามถ้าท่านได้รถเก็บขยะมา 
ท่านจะจัดการอย่างไร สมาชิกสภาเทศบาลบางส่วนแนะนำว่าในเมื่อมีรถจะต้องเพ่ิมบุคลากร
ทำงานหรือไม่ จากที่รถขยะไม่เคยเข้าซอย แต่จัดซื้อรถขยะเพ่ือเข้าตามซอย แต่ยังเก็บข้างนอก
เหมือนเดิม สมาชิกสภาเทศบาลมองว่างานเพ่ิมหรือไม่ ถ้าท่านคิดว่าเจ้าหน้าที่มีศักยภาพ
เพียงพอก็ไม่เป็นไรครับถือว่าเป็นการจัดการของท่าน ส่วนเรื่องมติในที่ประชุมเป็นเรื่องสมาชิก
สภาเทศบาลแต่ละท่าน 
- สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดมีอะไรจะสอบถามหรือไม่ครับ 
- เชิญท่านสมนึก นาโพธิ์ ครับ 

  
นายสมนึก นาโพธิ์ 
สมาชิกสภาเทศบาล 

- กราบเรียนท่ านประธานสภาเทศบาลที่ เคารพ สมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติ   
ท่านนายกเทศมนตรี และผู้ เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผมนายสมนึก นาโพธิ์ สมาชิก  
สภาเทศบาลตำบลลำนารายณ์ เขต 1 ขอเสนอตามที่ท่านประธานสภาเทศบาลได้กล่าวมา  
เมื่อสักครู่ครับ การเพ่ิมงานก็ต้องเพ่ิมจำนวนคน ผมขอเสนอให้พนักงานขับรถขยะรับผิดชอบ
รถของแต่ละคันไปเลยครับ เพราะว่าจะต้องดูแลรักษารถแต่ละคัน เกรงว่าต่อไปภายภาคหน้า
รถจะเสื่อมสภาพ ลงเร็วเกินไป ขอบคุณครับ 
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นายสาโรจน์ รักงาม 
ประธานสภาเทศบาล 

- ขอบคุณท่านสมนึก นาโพธิ์ ครับ 
- สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดมีอะไรจะสอบถามหรือไม่ครับ 
- ขออนุญาตสอบถามเพ่ิมเติม สรุปว่ารถขยะท่ีจะจัดซื้อไม่ได้อยู่ในครุภัณฑ์ใช่หรือไม่ครับ 
- ท่านนายกเทศมนตรี เจ้าหน้าที่ตอบแทนหรือไม่ครับ 

  
นายวิชัย ฉัตรยิ่งมงคล 
นายกเทศมนตรีฯ 

- ขออนุญาตให้นายสหพัฒน์ พลอยเพ็ชร ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฯ ตอบแทนครับ 

  
นายสหพัฒน์ พลอยเพ็ชร 
ผ.อ.กองสาธารณสุขฯ 

- กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาล ท่านสมาชิกสภาเทศบาล ท่านผู้บริหาร ผู้เข้าร่วม
ประชุมทุกท่าน เนื่องจากขยะขนาดเล็กจัดซื้อราคาตามท้องตลาดซึ่งราคามาตรฐานครุภัณฑ์  
จะมีขนาด 10 ลูกบาศก์เมตร รถคันนี้ 6 ลูกบาศก์เมตรจะไม่มีอยู่ในราคามาตรฐานครุภัณฑ์ 
ส่วนจำนวนพนักงานเก็บทั้งหมด 14 คน จะมีพนักงานกวาดที่มาคอยช่วยเสริม  รถขยะคัน
เขียวใหญ่  มีพนักงานขับรถ 1 คน พนักงานเก็บ 4 คน รวมเป็น 5 คน ซึ่งมีรถ 2 คัน  
รวมทั้งหมด 10 คน รถคันเหลืองใหญ่ มีพนักงานขับ 1 คน พนักงานเก็บ 3 คน รวมเป็น 4 
คน รวมจำนวนพนักงานทั้งหมด 14 คน ขอบคุณครับ 

  
นายสาโรจน์ รักงาม 
ประธานสภาเทศบาล 

- ตามท่ีท่านสหพัฒน์ตอบคือไม่ได้อยู่ในมาตรฐานครุภัณฑ์นะครับ 
- สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดมีอะไรจะสอบถามหรือไม่ครับ 
- เชิญท่านสุกัญญา จัตุรัส ครับ 

  
นางสาวสุกัญญา จัตุรัส 
สมาชิกสภาเทศบาล 

- เรียนประธานสภาเทศบาลที่ เคารพ และสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  
ดิฉันนางสาวสุกัญญา จัตุรัส สมาชิกสภาเทศบาลเขต 2 ขอสรุปประเด็นข้อถกเถียงในการ
จัดซื้อรถขยะเพ่ือความเข้าใจที่ตรงกัน ท่านนายกฯแจ้งว่ารถขยะจะปลดระวางจำนวน 1 คัน 
แล้วจะซื้อรถขยะคันใหม่เพ่ือทดแทนรถที่ปลดระวาง เพราะฉะนั้นรถคันนี้ จะมาใช้ในการ
จัดเก็บขยะโดยที่ไม่จำเป็นต้องจ้างบุคคลากรเพ่ิมเติมใช่ไหมคะ ขอบคุณค่ะ 

  
นายสาโรจน์ รักงาม 
ประธานสภาเทศบาล 

- ขอบคุณท่านสุกัญญา จัตุรัส ครับ 
- สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดมีอะไรจะสอบถามหรือไม่ครับ 
- ไม่มีนะครับ 
- เมื่อไม่มี ผมจะขอมติจากที่ประชุมสภาแห่งนี้ สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดเห็นชอบญัตติอนุมัติ
ใช้จ่ายเงินสะสมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 หมวดครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง 
ประเภท ค่าครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (กองสาธารณสุขฯ) 
- โปรดยกมือครับ 

  
นางสาวละเมียด ออมทรัพย์ 
เลขานุการสภาฯ 

- สมาชิกสภาเทศบาลเห็นชอบ 11 เสียง ค่ะ 
1. นางสาวจันทร์เพ็ญ บัวทอง              7. นายศรัณย์พัทธ์ ติกขะปัญโญ 
2. นายถนอม  ศรีจันทร์นิตย์       8. นายสมนึก  นาโพธิ์ 
3. นายนรเสฏฐ์ รุจิพาณิชย์          9. นางสาวสุกัญญา จัตุรัส 
4. นายนิกร  ห่วงงาม             10. นางสุมาลี           ธรรมเจริญ 
5. นายวิชาญ  ชิ้นเจริญ            11. นายไสว  สิงห์ทอง 
6. นางศุภนุช  วะดี 
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นายสาโรจน์ รักงาม 
ประธานสภาเทศบาล 

- สมาชิกสภาเทศบาลเห็นชอบ 11 เสียง นะครับ 
- สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดไม่เห็นชอบโปรดยกมือครับ 

  
นางสาวละเมียด ออมทรัพย์ 
เลขานุการสภาฯ 

- ไม่มีค่ะ 

  
นายสาโรจน์ รักงาม 
ประธานสภาเทศบาล 

- สมาชิกสภาเทศบาลงดออกเสียงโปรดยกมือครับ 

  
นางสาวละเมียด ออมทรัพย์ 
เลขานุการสภาฯ 

- สมาชิกสภาเทศบาลงดออกเสียง 1 เสียง ค่ะ 
1. นายสาโรจน์ รักงาม              

  
นายสาโรจน์ รักงาม 
ประธานสภาเทศบาล 

- เป็นอันว่าสภาแห่งนี้  มีมติเห็นชอบญัตติอนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมประจำปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2566 หมวดครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ประเภท ค่าครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง 
(กองสาธารณสุขฯ) 
- ต่อไปขอเข้าสู่ระเบียบวาระท่ี 10 

  
ระเบียบวาระท่ี 10 เรื่อง  ญัตติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภท ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
หรืออิเล็กทรอนิกส์ (สถานธนานุบาล) 

  
นายสาโรจน์ รักงาม 
ประธานสภาเทศบาล 

- ขอเชิญท่านนายกเทศมนตรีฯ เสนอญัตติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2566 ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภท ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  
หรืออิเล็กทรอนิกส์ (สถานธนานุบาล) เพ่ือให้ที่ประชุมพิจารณาครับ 

  
นายวิชัย ฉัตรยิ่งมงคล 
นายกเทศมนตรีฯ 

- เรียนประธานสภาเทศบาลตำบลลำนารายณ์ และสมาชิกสภาเทศบาล กระผมนายวิชัย  
ฉัตรยิ่งมงคล นายกเทศมนตรีตำบลลำนารายณ์ ขอเสนอญัตติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เพ่ือตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภท 
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 2 รายการ ของสถานธนานุบาลเทศบาล
ตำบลลำนารายณ์ แผนงานการพาณิชย์ งานกิจการสถานธนานุบาล จำนวน 1 ประเภท  
2 รายการ เป็นเงิน 37,000.- บาท (-สามหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน-) โดยมีหลักการและเหตุผล 
ดังนี้ 

หลักการ 
โอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เพ่ือตั้งจ่ายเป็นรายการ

ใหม่ ดังนี้ 
หมวด ค่าครุภัณฑ์ ประเภท ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์  

จำนวน 2 รายการ เป็นเงิน 37,000.- บาท (-สามหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน-) 
1. เครื่องพิมพ์ชนิด Dot Matrix Printer แบบแคร่สั้น ราคา 22,000.- บาท  
จำนวน 1 ตัว เป็นเงิน 22,000.- บาท 
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 คุณลักษณะพ้ืนฐาน 
- มีจำนวนหัวพิมพ์ไม่น้อยกว่า 24 เข็ม  
- มีความกว้างในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 80 คอลัมน์ (Column)  
- มีความเร็วขณะพิมพ์ร่างความเร็วสูง ขนาด 10 ตัวอักษรต่อนิ้ว ได้ไม่น้อยกว่า 400 

ตัวอักษรต่อวินาที  
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 360x360 dpi  
- มีหน่วยความจำแบบ Input Buffer ไม่น้อยกว่า 128 KB  
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ Parallel หรือ USB 1.1 หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อย

กว่า 1 ช่อง    
(จัดซื้อตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบ

คอมพิวเตอร์ ฉบับเดือน ธันวาคม 2564)  
2. เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED สี ราคา 15,000.- บาท จำนวน 1 ตัว  

เป็นเงิน 15,000.- บาท 
คุณลักษณะพ้ืนฐาน 
- เป็นอุปกรณ์ที่มีความสามารถเป็น Printer, Copier และ Scanner ภายในเครื่อง

เดียวกัน  
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 600x600 dpi  
- มีความเร็วในการพิมพ์ขาวดำสำหรับกระดาษ A4 ไม่น้อยกว่า 20 หน้าต่อนาที 

(ppm) 
- มีความเร็วในการพิมพ์สีสำหรับกระดาษ A4 ไม่น้อยกว่า 20 หน้าต่อนาที (ppm)  
- มีหน่วยความจำ (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 256 MB  
- สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A4 (ขาวดำ และ สี) ได้  
- มีความละเอียดในการสแกนสูงสุด ไม่น้อยกว่า 1,200x1,200 dpi  
- มีถาดป้อนเอกสารอัตโนมัติ (Auto Document Feed)  
- สามารถถ่ายสำเนาเอกสารได้ทั้งสีและขาวดำ  
- สามารถทำสำเนาได้สูงสุดไม่น้อยกว่า 99 สำเนา  
- สามารถย่อและขยายได้ 25 ถึง 400 เปอร์เซ็นต ์ 
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง  
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100 Base-T  

หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง หรือ สามารถใช้งานผ่านเครือข่ายไร้สาย Wi-Fi  
(IEEE 802.11b, g, n) ได ้ 

- มีถาดใส่กระดาษได้รวมกันไม่น้อยกว่า 250 แผ่น  
- สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และสามารถกำหนดขนาดของกระดาษเองได้ 

(แผนพัฒนาท้องถิ่นเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2566 – 2570 หน้าที่ 9) 
(จัดซื้อตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบ

คอมพิวเตอร์ ฉบับเดือน ธันวาคม 2564) 
รวมโอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ จำนวน 1 แผนงาน 1 ประเภท 2 รายการ รวมเป็น

เงินทั้งสิ้น 37,000.- บาท (-สามหม่ืนเจ็ดพันบาทถ้วน-) 
 
 
 



-26- 
 

 โอนลด 
1. แผนงานการพาณิชย์ งานกิจการสถานธนานุบาล  
- งบกลาง หมวด งบกลาง ประเภท ค่าธรรมเนียมดอกเบี้ยธนาคาร เพื่อชำระค่าธรรมเนียม

ดอกเบี้ยธนาคาร จากการเบิกเงินเกินบัญชีธนาคาร งบประมาณตั้งไว้ 2,000,000. - บาท  
มีงบประมาณคงเหลือ 1,934,415.37 บาท ขอโอนลด เป็นเงิน 37,000.- บาท  

รวมโอนลดจำนวน 1 แผนงาน 1 รายการ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 37,000.- บาท  
(-สามหม่ืนเจ็ดพันบาทถ้วน-) 

เหตุผล 
เพ่ือให้มีวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ ปฏิบัติราชการอย่างเพียงพอ สถานธนานุบาล

เทศบาลตำบลลำนารายณ์ จึงจำเป็นต้องจัดซื้อครุภัณฑ์ดังกล่าว ซึ่งสถานธนานุบาลฯ  
ไม่ได้ตั้งไว้ในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ประกอบกับ  
มีงบประมาณเหลือจ่ายเพียงพอที่จะโอนมาตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ได้ จึงขอเสนอญัตตินี้  
ต่อสภาเทศบาลตำบลลำนารายณ์ เพ่ือพิจารณาอนุมัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
วิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563 หมวด 4 ข้อ 27 
- ขอได้โปรดนำเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาลตำบลลำนารายณ์ เพ่ือพิจารณาต่อไป 
- ขอบคุณครับ 

  
นายสาโรจน์ รักงาม 
ประธานสภาเทศบาล 

- ขอบคุณท่านนายกเทศมนตรีครับ 
- ตามที่นายกเทศมนตรีฯ ได้เสนอญัตติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2566 ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภท ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
หรืออิเล็กทรอนิกส์ (สถานธนานุบาล) 
- สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดมีอะไรจะสอบถามหรือไม่ 
- ไม่มีนะครับ 
- เมื่อไม่มี ผมจะขอมติจากที่ประชุมสภาแห่งนี้ สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดเห็นชอบญัตติ  
โอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  
หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภท ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ (สถานธนานุบาล) 
- โปรดยกมือครับ 

  
นางสาวละเมียด ออมทรัพย์ 
เลขานุการสภาฯ 

- สมาชิกสภาเทศบาลเห็นชอบ 11 เสียง ค่ะ 
1. นายสาโรจน์ รักงาม               7. นางศุภนุช  วะดี 
2. นางสาวจันทร์เพ็ญ บัวทอง              8. นายสมนึก  นาโพธิ์ 
3. นายถนอม  ศรีจันทร์นิตย์       9. นางสาวสุกัญญา จัตุรัส 
4. นายนรเสฏฐ์ รุจิพาณิชย์          10. นางสุมาลี           ธรรมเจริญ 
5. นายนิกร  ห่วงงาม             11. นายไสว  สิงห์ทอง 
6. นายวิชาญ  ชิ้นเจริญ             

 (หมายเหตุ : นายศรัณย์พัทธ์ ติกขะปัญโญ ไม่อยู่ในที่ประชุม) 
  
นายสาโรจน์ รักงาม 
ประธานสภาเทศบาล 

- สมาชิกสภาเทศบาลเห็นชอบ 11 เสียง นะครับ 
- เป็นอันว่าสภาแห่งนี้ มีมติเห็นชอบญัตติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2566 ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภท ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  
หรืออิเล็กทรอนิกส์ (สถานธนานุบาล) 
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 - ต่อไปขอเข้าสู่ระเบียบวาระท่ี 11 
  
ระเบียบวาระท่ี 11 เรื่อง  ญัตติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  

ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ หมวดค่าครุภัณฑ์  
ประเภท ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ (สำนักปลัด) 

  
นายสาโรจน์ รักงาม 
ประธานสภาเทศบาล 

- ขอเชิญท่านนายกเทศมนตรีฯ เสนอญัตติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2566 ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภท ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่  
เพ่ือให้ที่ประชุมพิจารณาครับ 

  
นายวิชัย ฉัตรยิ่งมงคล 
นายกเทศมนตรีฯ 

- เรียนประธานสภาเทศบาลตำบลลำนารายณ์ และสมาชิกสภาเทศบาล กระผมนายวิชัย  
ฉัตรยิ่งมงคล นายกเทศมนตรีตำบลลำนารายณ์  ขอเสนอญัตติโอนงบประมาณรายจ่าย  
เพ่ือโอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 หมวด ค่าครุภัณฑ์ ประเภท 
ครุภัณฑ์ โฆษณาและเผยแพร่ ตามโครงการติดตั้ งป้ายประชาสัมพันธ์อิเล็ กทรอนิกส์   
ชนิดกลางแจ้ง บริเวณสี่แยกลำนารายณ์ หมู่ที่  5 ตำบลลำนารายณ์ อำเภอชัยบาดาล  
จังหวัดลพบุรี จำนวน 1 โครงการ เป็นเงิน 400,000.- บาท เพ่ือปฏิบัติงานประชาสัมพันธ์ 
สำนักปลัดเทศบาล และใช้ในการประชาสัมพันธ์ข่าวสารต่างๆ ให้แก่ประชาชนในเขตเทศบาล
ตำบลลำนารายณ์ โดยมีหลักการและเหตุผล ดังนี้ 

หลักการ 
ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย เพ่ือโอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ พ.ศ. 2566  

แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบลงทุน หมวด ค่าครุภัณฑ์ ประเภท ครุภัณฑ์
โฆษณาและเผยแพร่ เพ่ือปฏิบัติงานประชาสัมพันธ์ สำนักปลัดเทศบาล และใช้ในการ
ประชาสัมพันธ์ข่าวสารต่างๆ  ให้แก่ประชาชนในเขตเทศบาลตำบลลำนารายณ์ ดังนี้ 

โอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 
1. แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบลงทุน หมวด ค่าครุภัณฑ์  

ประเภท ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ 
1.1 โครงการติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์อิเล็กทรอนิกส์ ชนิดกลางแจ้ง บริเวณสี่แยก 

ลำนารายณ์ หมู่ที่  5 ตำบลลำนารายณ์ อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี เพ่ือปฏิบัติงาน
ประชาสัมพันธ์ สำนักปลัดเทศบาล และใช้ในการประชาสัมพันธ์ข่าวสารต่างๆ ให้แก่ประชาชน  
จำนวน 1 โครงการ เป็นเงิน 400,000.- บาท รายละเอียดโครงการ ประกอบด้วย 

1) ป้ายประชาสัมพันธ์อิเล็กทรอนิกส์ ชนิดกลางแจ้ง ขนาดไม่น้อยกว่า   
5.76 x 0.96 เมตร รายละเอียด ดังนี้ 

- มีความสว่างไม่น้อยกว่า 6000 NIT 
- สามารถกันน้ำได้ 
- สามารถเล่น VDO รูปภาพ ข้อความ ได้ 
- สามารถควบคุมการส่งข้อมูลได้จากระยะไกลด้วยระบบคลาวด์ 

2) เครื่องส่งสัญญาณ Digital Signage Player box รายละเอียด ดังนี้ 
- สามารถส่งข้อมูลไปขึ้นจอระบบคลาวด์ 
- สามารถส่งข้อมูลได้จากมือถือ แท็บเล็ต เครื่องคอมพิวเตอร์ 
- มีหน่วยความจำไม่น้อยกว่า 4GB 

3) มีการเดินระบบไฟ ติดตั้งเบรกเกอร์ ทามเมอร์ ตู้กันน้ำ 
4) มีการรื้อถอนป้ายเดิม และติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ฯ ใหม่ 
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 (เนื่องจากไม่ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสำนักงบประมาณ จึงจัดซื้อ 
ตามราคาท้องตลาด)  

- ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2566 - 2570 หน้าที่ 8  
ลำดับที่ 3 

รวมโอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ จำนวน 1 แผนงาน 1 รายการ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น  
400,000.- บาท (-สี่แสนบาทถ้วน-) 

โอนลด 
1. แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง 
- งบบุคลากร หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจำ) ประเภท เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงาน

ส่วนท้องถิ่น 
- เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล จำนวน 9 อัตรา ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง  

หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้ นักวิชาการคลัง ฯลฯ (หน้า 88) งบประมาณตั้งไว้ 2,891,220. -  
บาท มีงบประมาณคงเหลือ 2,350,710.- บาท ขอโอนลด เป็นเงิน 200,000.- บาท  

2. แผนงานการศาสนา  วัฒนธรรม  และนันทนาการ  งานกีฬาและนันทนาการ   

- งบบุคลากร หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจำ) ประเภท เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงาน 
ส่วนท้องถิ่น 

- เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล จำนวน 1 อัตรา ตำแหน่ง นักสันทนาการ  
พร้อมเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปี ฯลฯ (หน้า 183) งบประมาณตั้งไว้ 355,320. - บาท  
มีงบประมาณคงเหลือ 355,320.- บาท ขอโอนลด เป็นเงิน 200,000.- บาท   

รวมโอนลดจำนวน 2 แผนงาน 2 รายการ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 400,000.- บาท  
(-สี่แสนบาทถ้วน-) 

เหตุผล 

เนื่องจาก เดิมเป็นป้ายไฟวิ่งประชาสัมพันธ์ ติดตั้งมาเป็นเวลานาน ปัจจุบันเสื่อมสภาพ 
ไม่สามารถซ่อมแซมได้ จึงจัดซื้อเป็นป้ายประชาสัมพันธ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตั้งแทนป้ายไฟวิ่ง
ดังกล่าว เพ่ือใช้ประชาสัมพันธ์การปฏิบัติงานของเทศบาลตำบลลำนารายณ์อย่างมี
ประสิทธิภาพ ประกอบกับงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 มีวงเงินเพียง
พอที่จะโอนมาตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ จึงขอเสนอญัตตินี้ต่อสภาเทศบาลตำบลลำนารายณ์  
เพ่ือพิจารณาอนุมัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563 หมวด 4 ข้อ 27               
- ขอได้โปรดนำเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาลตำบลลำนารายณ์ เพื่อพิจารณาต่อไป 
- ขอบคุณครับ 

  
นายสาโรจน์ รักงาม 
ประธานสภาเทศบาล 

- ขอบคุณท่านนายกเทศมนตรีครับ 
- ตามที่นายกเทศมนตรีฯ ได้เสนอญัตติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2566 ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภท ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ 
(สำนักปลัด) 
- สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดมีอะไรจะสอบถามหรือไม่ 
- ไม่มีนะครับ 
- เมื่อไม่มี ผมจะขอมติจากที่ประชุมสภาแห่งนี้ สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดเห็นชอบญัตติ  
โอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  
หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภท ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ (สำนักปลัด) 
- โปรดยกมือครับ 
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นางสาวละเมียด ออมทรัพย์ 
เลขานุการสภาฯ 

- สมาชิกสภาเทศบาลเห็นชอบ 11 เสียง ค่ะ 
1. นางสาวจันทร์เพ็ญ บัวทอง              7. นายศรัณย์พัทธ์ ติกขะปัญโญ 
2. นายถนอม  ศรีจันทร์นิตย์       8. นายสมนึก  นาโพธิ์ 
3. นายนรเสฏฐ์ รุจิพาณิชย์          9. นางสาวสุกัญญา จัตุรัส 
4. นายนิกร  ห่วงงาม             10. นางสุมาลี           ธรรมเจริญ 
5. นายวิชาญ  ชิ้นเจริญ            11. นายไสว  สิงห์ทอง 
6. นางศุภนุช  วะดี 

  
นายสาโรจน์ รักงาม 
ประธานสภาเทศบาล 

- สมาชิกสภาเทศบาลเห็นชอบ 11 เสียง นะครับ 
- สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดไม่เห็นชอบโปรดยกมือครับ 

  
นางสาวละเมียด ออมทรัพย์ 
เลขานุการสภาฯ 

- สมาชิกสภาเทศบาลไมเ่ห็นชอบ 1  เสียง ค่ะ 
 1. นายสาโรจน์           รักงาม 

  
นายสาโรจน์ รักงาม 
ประธานสภาเทศบาล 

- ผมไม่เห็นชอบ เนื่องจากไม่สามารถดูเอกสารหรือรายละเอียดได้ทันในโครงการนี้  
ขอบคุณครับ 
- เป็นอันว่าสภาแห่งนี้ มีมติเห็นชอบญัตติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2566 ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภท ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ 
(สำนักปลัด) 
- ต่อไปขอเข้าสู่ระเบียบวาระท่ี 12 

  
ระเบียบวาระท่ี 12 เรื่อง อ่ืน ๆ 
  
นายสาโรจน์ รักงาม 
ประธานสภาเทศบาล 

- สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะเสนอเรื่องอ่ืนๆ ข้อเสนอแนะ หรือข้อสงสัยจะสอบถาม 
ฝ่ายบริหารหรือไม่ครับ 
- เชิญท่านสุกัญญา จัตุรัส ครับ 

  
นางสาวสุกัญญา จัตุรัส 
สมาชิกสภาเทศบาล 

- เรียนประธานสภาเทศบาลที่ เคารพ และสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  
ดิฉันนางสาวสุกัญญา จัตุรัส ขอสอบถามเกี่ยวกับโครงการต่างๆที่ได้เสนอเข้าไปซึ่งมีหลาย
โครงการที่ทางเทศบาลยังไม่ได้ดำเนินการ ซึ่งอยู่ในปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ยังไม่เห็น
โครงการที่เกี่ยวกับถนน ประชาชนมีความเดือดร้อนในเขตเทศบาลยังมีถนนลูกรังหลายสาย 
อยากให้ฝ่ายบริหารให้ความสำคัญเกี่ยวกับการทำถนนเพ่ือประโยชน์ของประชาชนในเขต
เทศบาลฯ ขอบคุณค่ะ 

  
นายสาโรจน์ รักงาม 
ประธานสภาเทศบาล 

- ขอบคุณท่านสุกัญญา จัตุรัส ครับ 
- มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะเสนอเรื่องอ่ืนๆ อีกหรือไม่ครับ 
- เชิญท่านสุมาลี ธรรมเจริญ ครับ 

  
นางสุมาลี ธรรมเจริญ 
สมาชิกสภาเทศบาล 

- เรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ และสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  
ดิฉันนางสุมาลี ธรรมเจริญ สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 ขอติดตามงานและประชาชนได้ขอมา 
ดังนี้ 
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 1. ที่ประชุมสภาเทศบาลได้อนุมัติเรื่องระบบเสียงในห้องประชุมสภาเทศบาลค่อนข้างนานแล้ว 
แต่เรายังใช้ระบบเดิมอยู่ ไม่ทราบว่าทางฝ่ายบริหารได้ดำเนินการไปถึงไหนแล้ว 
2. โครงการปรับปรุงถนนหลังหมู่บ้านกำนันเซีย ตกค้างมาค่อนข้างหลายสมัยแล้วไม่ทราบว่า
ทางฝ่ายบริหารได้ดำเนินการตรงนี้หรือยัง  
3. โครงการปรับปรุงถนนซอยอู่กระทะ ซึ่งเป็นถนนลูกรังอยู่ เมื่อรถแล่นผ่านฝุ่นจะเข้าบ้าน
ประชาชน ประชาชนร้องขอมาให้ช่วยปรับปรุงถนนตรงนี้ด้วย 
- ขอบคุณค่ะ 

  
นายสาโรจน์ รักงาม 
ประธานสภาเทศบาล 

- ขอบคุณท่านสุมาลี ธรรมเจริญ ครับ 
- สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะเสนอเรื่องอ่ืนๆ อีกหรือไม่ครับ 
- เชิญท่านสมนึก นาโพธิ์ ครับ 

  
นายสมนึก นาโพธิ์ 
สมาชิกสภาเทศบาล 

- เรียนท่ านประธานสภาเทศบาลที่ เคารพ ท่ านสมาชิกสภาเทศบาลผู้ท รงเกียรติ   
ท่ านนายก เทศมนตรี  และผู้ เข้ าร่ วมป ระชุ มทุ กท่ าน  กระผมนายสมนึ ก  น าโพ ธิ์   
สมาชิกสภาเทศบาลเขต 1 กระผมได้รับการร้องเรียนจากประชาชนบริเวณสามแยกซอย
คริสตจักร หมู่ 9 ตำบลลำนารายณ์ ซึ่งจุดนั้นเป็นทางออกของน้ำ จะมีประชาชนส่วนหนึ่ง 
นำขยะและกิ่งไม้มาทิ้งไว้ ซึ่งใกล้จะเข้าช่วงหน้าฝนแล้วเกรงว่ากิ่งไม้พวกนี้จะไปกั้นทางไหล  
ของน้ำจะทำให้เกิดน้ำท่วมขัง ดังนั้นจึงขอความอนุเคราะห์จากเทศบาลนำป้ายห้ามทิ้งขยะ 
กิ่งไม้ในจุดนั้น ขอบคุณครับ 

  
นายสาโรจน์ รักงาม 
ประธานสภาเทศบาล 

- ขอบคุณท่านสมนึก นาโพธิ์ ครับ 
- สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะเสนอเรื่องอ่ืนๆ อีกหรือไม่ครับ 
- เชิญท่านนรเสฏฐ์ รุจิพาณิชย์ ครับ 

  
นายนรเสฏฐ์ รุจิพาณิชย์ 
สมาชิกสภาเทศบาล 

- กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ และสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติทุกท่าน 
กระผมนายนรเสฏฐ์ รุจิพาณิชย์  สมาชิกสภาเทศบาล ขอสอบถามเกี่ยวกับเครื่องเสียง  
ไม่ทราบว่าได้ทำการจัดซื้อไปหรือยังครับ ขอบคุณครับ 

  
นายสาโรจน์ รักงาม 
ประธานสภาเทศบาล 

- เครื่องเสียงที่ท่านแจ้ง คือ เครื่องเสียงอะไร ตามโครงการไหน เครื่องเสียงรถยนต์ เครื่องเสียง
ชุมชน ชี้ให้ชัดฝ่ายบริหารจะได้ตอบได้ถูกต้อง 

  
นายนรเสฏฐ์ รุจิพาณิชย์ 
สมาชิกสภาเทศบาล 

- เครื่องเสียงสำหรับออกหน่วยครับ  

  
นายสาโรจน์ รักงาม 
ประธานสภาเทศบาล 

- สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะเสนอเรื่องอ่ืนๆ อีกหรือไม่ครับ 
- ผมขอเสนอฝ่ายบริหาร ดังนี้ 
1. น้ำท่วมครั้งที่ผ่านมาเราต้องย้ายเครื่องสูบน้ำที่ตั้งอยู่บริเวณถนนทางไปบ้านท่าดินดำ 
ประชาชนเห็นว่าตั้งจุดนั้นสามารถเร่งระบายน้ำออกจากหน้าอำเภอได้ พ้ืนที่บริเวณนั้นทรุด
อยากให้ท่านลองพิจารณาในการวางฐานล่าง น้ำท่วมคราวหน้าอาจจะทำให้พ้ืนทรุดอีก 
อยากให้ท่านพิจารณาทำฐานลงเสาเข็มให้เป็นถาวรจะดีหรือไม่ครับ 
2. ประชาชนร้องขอและเสนอ บริเวณสถานีรถไฟย่อย มีคนเร่ร่อนอาศัยบริเวณนั้น คนที่มา
ออกกำลังกายรู้สึกวาดระแวงไม่ปลอดภัย ทางผู้ใช้สนามเขาได้สอบถามมาว่าโครงการที่ผ่าน 
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 การอนุมัติจากสภาเทศบาลเรื่องงบประมาณในการพัฒนาเรื่องนี้ไม่ทราบว่าดำเนินการ  
ไปถึงไหนทำได้ไม่ได้อย่างไร เท่าที่ทราบข้อมูลคือติดปัญหายังไม่ได้จ่ายค่าเช่าอันนี้เป็นเรื่องที่
ต้องแก้ไข แต่ถ้าเป็นไปได้อยากให้ทางฝ่ายบริหารพิจารณาเรื่องของแสงสว่างอย่างที่ท่านนำไฟ 
LED ไปลงตามชุมชนได้รับคำชื่นชมจากประชาชนเป็นอย่างมาก ถ้านำไฟ LED ไปใส่ตรงนั้น 
จะสว่างข้ึนกว่าเดิมหรือไม่ อยากให้ท่านลองนำไปพิจารณาดูครับ 
3. หน่วยงานเทศบาลเพ่ิมวัสดุอุปกรณ์ เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ เพ่ิมเพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพ
ในการทำงานของเจ้าหน้าที่ ในเมื่อวัสดุอุปกรณ์พร้อมเจ้าหน้าที่ก็ต้องพร้อมด้วย งานบริการ
ของท่านเป็นอย่างไรมีการอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนรวดเร็วขึ้นหรือไม่ พนักงาน
บริการยิ้มแย้มหรือไม่ รบกวนท่านเข้าไปดูเรื่องของบุคลากรด้วยนะครับ 
4. เมื่ออดีตทำงานอย่างไรในส่วนของเจ้าหน้าที่ข้าราชการถ้าทำงานแล้วไม่ค่อยเป็นไปตาม
กรอบระเบียบ สิ่งที่ท่านทำแล้วไม่ทราบว่าตรงกับระเบียบหรือไม่ขอให้ท่านแก้ไข  
- ขอบคุณครับ 
- สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะเสนอเรื่องอ่ืนๆ อีกหรือไม่ครับ 
- เชิญท่านนิกร ห่วงงาม ครับ 

  
นายนิกร ห่วงงาม 
สมาชิกสภาเทศบาล 

- เรียนท่ านประธานสภาเทศบาลที่ เคารพ ท่ านสมาชิกสภาเทศบาลผู้ท รงเกียรติ   
ท่านนายกเทศมนตรี ท่านผู้บริหาร ท่านหัวหน้าส่วนราชการ กระผมนายนิกร ห่วงงาม  
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 หลังจากที่เทศบาลได้รับผลกระทบจากอุทกภัย จำนวน 2 ครั้ง 
สมาชิกสภาเทศบาล ได้ร่วมกันปฏิบัติหน้าที่และได้รับความชื่นชมจากประชาชนหมู่บ้านบุญส่ง 
หมู่ 8 ตำบลลำนารายณ์ ประชาชนฝากขอบคุณท่านนายกเทศมนตรีและฝ่ายบริหาร ได้เข้าไป
แก้ไขถนนที่เป็นหลุมเป็นบ่อบริเวณซอยท่ามะนาว 19 พร้อมทั้งแก้ไขไฟส่องสว่างในหมู่บ้าน  
ที่บางจุดไม่มี มีการตั้งเครื่องสูบน้ำเพ่ือช่วยเร่งระบายน้ำท่วมขัง ขอบคุณครับ 

  
นายสาโรจน์ รักงาม 
ประธานสภาเทศบาล 

- ขอบคุณท่านนิกร ห่วงงาม ครับ 
- สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะเสนอเรื่องอ่ืนๆ อีกหรือไม่ครับ 
- เชิญฝ่ายบริหารครับ 

  
นายวิชัย ฉัตรยิ่งมงคล 
นายกเทศมนตรีฯ 

- เรียนประธานสภาเทศบาล และสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน กระผมนายวิชัย ฉัตรยิ่งมงคล 
นายกเทศมนตรีตำบลลำนารายณ์ ขอตอบข้อซักถาม ดังนี้ 
1. โครงการที่ตกค้าง ทางเทศบาลไม่ได้นิ่งนอนใจกำลังดำเนินการครับ 
2. เรื่องเครื่องเสียงระบบประชุมสภาเทศบาล จะดำเนินการสอบถามเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ  
ว่าดำเนินการไปถึงไหนแล้ว 
3. โครงการปรับปรุงถนนหมู่บ้านกำนันเซีย เทศบาลกำลังพิจารณาอยู่ครับ 
4. โครงการซอยอู่กระทะ เทศบาลกำลังพิจารณาอยู่ครับ 
5. ซอยคริสตจักรที่เป็นทางระบายน้ำทางเทศบาลจะนำป้ายไปติดให้ประชาชนทิ้งขยะให้เป็นที่ 
และให้พนักงานลงพ้ืนที่ไปเก็บและนำรถแม็คโครขุดลอกทางระบายน้ำทั้งสี่มุมเมืองเพ่ือระบาย
น้ำในเขตเทศบาลฯ 
6. เครื่องเสียงจะสอบถามทางสำนักปลัดให้ แต่เครื่องกระจายเสียงรถโฆษณาได้ติดตั้งแล้ว 
7. เสียงไร้สายเดี๋ยวติดตามให้ครับ 
8. หมู่บ้านบุญส่ง เจ้าหน้าที่ได้ไปปรับปรุงดูแล ถือว่าเป็นหน้าที่ของเทศบาลฯที่ต้องเอาใจใส่
ดูแลชุมชน ประชาชนที่อยู่ในเขตเทศบาล 
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 9. เครื่องสูบน้ำที่ติดตั้งบริเวณทางไปถนนท่าดินดำ น้ำท่วมทำให้พ้ืนทรุดเทศบาลได้ย้ายเครื่อง
สูบน้ำออก กรมทางหลวงชนบทเข้าไปปรับปรุงบริเวณนั้น เทศบาลจะทำหนังสือถ้าลงหลัก  
ตอกเสาเข็ม เทศบาลต้องขออนุญาตแขวงการทางฯ และทางเทศบาลกำลังมองหาที่ติดตั้งใหม่
ว่าจะนำไปติดตั้งบริเวณไหน 
10. ประชาชนแจ้งเรื่องบุคคลเร่ร่อนบริเวณสถานีรถไฟย่อย ทางเทศบาลไม่ได้นิ่งนอนใจ 
ส่งเจ้าหน้าที่ลงพ้ืนที่ไปดูแทบทุกวัน เคยนำรถไปส่งถึงบ้านเขาก็กลับมานี่คือปัญหาที่เทศบาล
กำลังหาทางแก้ไข  
11. ปัญหาไฟแสงสว่างบริเวณที่ออกกำลังกาย อาจจะไปเปลี่ยนเป็นไฟ LED และตัดต้นไม้
ออก 
13. เมื่ออุปกรณ์การทำงานและเทคโนโลยีเพ่ิมมากขึ้น ทางเทศบาลส่งพนักงานไปอบรม  
เพ่ือนำมาพัฒนากระบวนการทำงาน  
14. การดำเนินงานต่างๆต้องอยู่ในกฎระเบียบ เพราะว่าทุกอย่างถูกตรวจสอบได้ เทศบาล  
ไม่อยากมีเหตุการณ์อย่างนั้นเกิดขึ้น  
- ผลงานที่ผ่านมา เทศบาลได้ติดตั้งไฟแสงสว่าง LED ในเขตชุมชนประมาณ 400 จุด  
เพ่ิมความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินให้แก่ประชาชน  
- เทศบาลมีนโยบายให้เด็กที่อยู่ในเขตเทศบาลว่ายน้ำเป็น เทศบาลจะเปิดโครงการสอนเด็ก
ว่ายน้ำในช่วงปิดภาคเรียน 
- เทศบาลได้ติดตั้งและตรวจสอบถังดับเพลิงเคมีปีละ 1 ครั้ง เพ่ือความปลอดภัยในชีวิต 
และทรัพย์สินของประชาชน 
- กล้องโทรทัศน์วงจรปิดในเขตเทศบาล ติดตั้ง 40 จุด สามารถตรวจสอบได้ เจ้าหน้าที่ตำรวจ
มาขอดูกล้องโทรทัศน์วงจรปิดได้เกินกว่า 70 เปอร์เซ็นต์ 
- สุนัขจรจัด ทางเทศบาลไม่ได้นิ่งนอนใจได้ติดต่อทุกที่ว่าจะรับสุนัขจรจัดจากเทศบาลหรือไม่  
ทุกแห่งปฏิเสธเนื่องจากเขาก็ดูแลสุนัขจรจัดค่อนข้างเยอะอยู่แล้ว เทศบาลพิจารณาแล้วว่า
อาจจะหาวิธีการอย่างอ่ืนและหาข้อมูลจากสาธารณสุขว่าถ้าเทศบาลจะทำคอกสุนัขต้องมี
อะไรบ้าง 
- เทศบาลดำเนินการฉีดวัคซีนพิษสุนัขบ้าให้แก่สุนัขและแมวในเขตเทศบาล และจะให้
ประชาชนที่มีความประสงค์ลงทะเบียนทำหมันให้แก่สุนัขและแมว เป้าหมายของเทศบาล 
ในปีนี้การทำหมันสุนัขและแมวไม่ต่ำกว่า 300 ตัว  
- เทศบาลส่งเสริมเยาวชนช่วงวันหยุด อายุตั้งแต่ 6 – 12 ปี ห่างไกลยาเสพติดโดยการจัดการ
แข่งขันกีฬาฟุตบอล 7 คน  
- ซุ้มเฉลิมพระเกียรติบริเวณแยกหอนาฬิกาได ้ได้ทำสัญญากับผู้รับเหมาแล้ว 
- เทศบาลมีนโยบายปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณหอนาฬิกา  
- เสียงไร้สาย เทศบาลกำลังสำรวจจะมีเสียงไร้สายกี่จุด ให้สมบูรณ์แบบที่สุด 
- เรื่องขยะ อย่างที่นำเสนอและที่ประชุมสภาเทศบาลได้อนุมัติจัดซื้อรถขยะเป็นการเพ่ิม
ศักยภาพ เทศบาลจัดซื้อรถยะคันใหม่แทนคันเก่าที่จะปลดระวาง ส่วนรถขยะคันเก่าจะไปจอด
อยู่ที่ขยะภายนอกจะเข้ามาท้ิง เทศบาลจะพยายามปรับปรุงให้ดีที่สุด 
- ป้ายบริเวณหอนาฬิกา เทศบาลกำลังกำหนดว่าจะทำอย่างไรให้ประชาชนที่สัญจรผ่าน 
หอนาฬิกาให้เขารู้ว่านี่คือเทศบาลตำบลลำนารายณ์ เราจะติดป้ายประชาสัมพันธ์ให้เขารู้ 
- ลำนารายณ์ต้องเป็นเมืองที่น่าอยู่ ปลอดภัย ประชาชนในลำนารายณ์เจอกันต้องยิ้ม เราอยู่
ประเทศไทย เมืองแห่งรอยยิ้ม 
- ขอบคุณครับ 
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นายสาโรจน์ รักงาม 
ประธานสภาเทศบาล 

- ขอบคุณท่านนายกเทศมนตรีครับ 
- สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะเสนอเรื่องอ่ืนๆ อีกหรือไม่ครับ 
- ไม่มีนะครับ 
- ถือว่าการประชุมนี้ เป็นบทบาทของแต่ละส่วนในการทำงานร่วมกัน ซึ่งอย่างที่บอกว่า 
สภาเทศบาลต้องมีสิทธิที่จะสอบถามอย่าไปมองว่าเป็นการต่อว่าเพราะทุกๆอย่างจะเกิด
ผลประโยชน์ที่ดีที่สุดต่อประชาชน อันไหนที่เห็นต่างท้ายที่สุดกระบวนการยุติอยู่ที่การให้มติ  
ในที่ประชุมเราเคารพสิทธิซึ่งกันและกันในการทำงาน ยินดีกับท่านนายกเทศมนตรีด้วยครับ
ท่านได้แจ้งแล้วว่ากระบวนการที่ท่านทำงานเป็นไปตามระบบ อันไหนที่ผมเคยกล่าวไว้สิ่งใด 
ที่เมื่ออดีตได้ทำมาแล้วไมต่รงกับกรอบระเบียบท่านต้องแก้ไข 
- ผมต้องขอขอบคุณฝ่ายบริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่ ตลอดจน
ผู้เข้าร่วมการประชุมทุกท่านที่ได้สละเวลามาเข้าร่วมประชุมสภาเทศบาลตำบลลำนารายณ์  
ในวันนี้ ขอปิดการประชุมครับ 

  
ปิดประชุมเวลา 12.20 น. 

 
 
   ( ลงชื่อ ) ............................................................... บันทึกรายงานการประชุมสภาฯ 
         (  นางสาวกนกวรรณ ขันธุปัทม์  ) 
 
 

 
   ( ลงชื่อ ) ............................................................... เลขานุการสภาเทศบาลฯ 
         (  นางสาวละเมียด  ออมทรัพย์  ) 
 
 
 
  คณะกรรมการสามัญประจำสภาเทศบาล ได้ตรวจสอบรายงานการประชุมสภาเทศบาลถูกต้องแล้ว   
เมื่อวันที่  13  เดือน  มีนาคม  พ.ศ. 2566 
 
 
   ( ลงชื่อ ) ............................................................... ประธานกรรมการ  
     (นางสุมาลี  ธรรมเจริญ) 
 
 
   ( ลงชื่อ ) ............................................................... กรรมการ 
           (นางสาวจันทร์เพ็ญ  บัวทอง) 
 
 
   ( ลงชื่อ ) ............................................................... กรรมการ 
              (นางสาวสุกัญญา  จัตุรัส) 
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  สภาเทศบาลตำบลลำนารายณ์ ได้รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล เม่ือวันที่ 2    
เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2566 
 
 
 
           ( ลงชื่อ ) ............................................................... ประธานสภาเทศบาลตำบลลำนารายณ์  

(นายสาโรจน์  รักงาม) 
 


